
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจ าปี ๒๕61 
วันที่  26  กันยายน  ๒๕61   เวลา 09.๐๐ น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

******************** 

ผู้มาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายอดุลย์  นิยมสมาน  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
4.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง  
6.นายอุทิศ ซื่อประเสริฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
7.นายก าจัด  ผลศิร ิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
8.นายรุ่งโรจน์   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
9.นายอรรควุฒิ  อรรถรุ่งโรจน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
10.นายสุจินต ์ สาครเสถียร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
11.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
12.นายวรเศรษฐ์   วงษ์ไพศาล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 11 อ.เมือง 
13.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
14.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
15.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
16.นายหมอขวด   เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
17.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.แกลง 
18.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านค่าย 
19.นายนิรันดร ์ ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านฉาง 
20.นายสุรินทร์  เปาอินทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บ้านฉาง 
21.นายไพรวัลย์  จิตตป์ลื้ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ. บ้านฉาง 
22.นายธนนรินทร์  สุขใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
23.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร์ 
24.นายพายัพ  ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
25.นายเดชาธร รูปเลขา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายกิตติกร มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
   (ลากิจ) 
2.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา  
    
 
 
 
       ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายปิยะ  ปิตุเตชะ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายวราวุธ  ปิ่นเงิน   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (๑) 
3.นายกิตต ิ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (๒) 
4.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายฉัตรชัย  ปิตุเตชะ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
6.นายเสรี  สุวรรณวิจิตร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
7.นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
8.นายสุรินทร์  แสงทอง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
9.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา อบจ. 
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองกิจการสภา อบจ .     
10.นางจีระกิต  อิศรวิชิตชัยกุล  หัวหน้าส านักปลัด อบจ. 
11.นางลัดดาวัลย์ ชาไธสง   ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
๑2.นางนวลฉว ี เสียงประเสริฐ  ผู้อ านวยการกองคลัง   
13.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   หัวหน้าฝ่ายบัญชี  
      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
14.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
15.นายอรุโณ  อิศรวิชิตชัยกุล  ผู้อ านวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
16.นางสาวราตร ี คุ้มญาติ   ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
17.นางสาวไพรัตน์ เพ็ชรมณ ี ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
18.นางสาวบงกช พิพัฒน์จ าเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ รักษาราชการแทน 
      หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
19.นายอรุณ  วิชกิจ   ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนฯ 
20.นางสาวภรณ์ภัทร์ธัญ  งามวงศ์เงิน  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
21.นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง  ครูวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย 
(วัดหวายกรอง) 

22.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
23.นางสาวจินตนา สนอง   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
24.นายมานะ   สลับสี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
25.นางธีระนันท์  ค าทอง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
26.นางสาววีนัส  ไหวดี    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
27.นางสาวศิริวิมล ดีบุญมี ณ ชุมแพ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
28.นายชยุตม์  ลอยสมุทร  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
29.นางสาวอุษา  ขันติกุล   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ 
 
 

30.นางสาวคนึงนิตย์… 
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30.นางสาวคนึงนิตย์ กมุทชาติ  หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวฯ 
31.จ่าเอกมนต์ชัย จันทร์ไข่   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
32.นางสาวสุวรรณา มาด ี  หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามฯ 
33.นายประสิทธิ์  ธารศิริสิน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
34.นางธัญวรัตน์  อัฒจักร   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน 
35.นางรุ่งนภา  แจ้งรุ่งเรือง  หัวหน้าฝ่ายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน 
36.นายตะวัน  สวัสดิพานิช  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
37.นายนุกูล  นาคะเกต ุ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างฯ 
38.นายสมพงษ ์ บุตรสายน้ า  นายช่างโยธาอาวุโส 
      รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น 
39.นายน าพล  ไชยชาญ   หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
40.นางณิชาพร   คุ้มท้วม   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณฯ 
41.นางจันทร์ทรา โสภา    หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
42.นางสาวญาณิศา มหาเขต   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
43.นายกฤษฎา  บุญญนรังษ ี นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
44.นายภูมิสิริ  พินประเสริฐ  นิติกรช านาญการ 

รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม 
45.นายอนันต์  อรุณสวัสดิ์  นายช่างเครื่องกลช านาญงาน 
     รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
46.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
47.นางสาวน้ าเพชร กล่อมเกลี้ยง  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
48.นางสาวเสาวณีย์ แสนเจ๊ก   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
49.นางสาวศศินา จรรยารักษ ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
50.นางสาวณัฐณิชา คล้อยแสง  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
51.นายอุบล  แผ้วไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
52.นางสาวสกาวกาญจน์ วงเวียน   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
53.นายกรกฎ  มะลิพันธ์  ผู้ช่วยนิติกร 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

นางสาวอุมา วิภูษณะ    เมื่อที่ประชุมพร้อม  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองค์การ
เลขานุการสภาฯ  บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒ และข้อ ๒๕      
  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
  (ฉบับที่  ๒ )  พ.ศ .  ๒๕๕๔  บัดนี้  มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่ อ  และอยู่ ในห้องประชุม          

จ านวน.......25....... คน ครบองค์ประชุม  
 
 

 
เรียนเชิญ... 
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เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯคนที่ ๑ และคนที่ ๒ ขึ้นสู่บัลลังก์ 

เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกล่าวเปิดประชุม    
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ    จังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ ทุกท่าน กระผมรู้สึก        

เป็นเกียรติ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อให้พิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด ดังนั ้น   
เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง      
จึงได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจ าปี ๒๕61 ในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งนี้     
จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาและ      
จะเกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสืบไป บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว  
กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3       
ครั้งที่ 2  ประจ าปี ๒๕61  

ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ         
   เนื่องด้วยรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖1 เมื่อวันที่ 22 กันยายน ๒๕๖1 ไม่สามารถน าเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือให้สภาฯ รับรองได้ เนื่องจากมีเวลาในการจัดท ากระชั้นชิดและ
ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภาฯ ต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
และแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองทราบล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน              
จึงไม่สามารถน าเสนอต่อสภาฯ ในครั้งนี้ได้  จึงขอน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยองในคราวต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1     

       (วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ, วาระท่ี ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปี
ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 วาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ                                                 
    (คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เป็นผู้เสนอ)  
           ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงระเบียบ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข
เลขานุการสภาฯ เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

 

ข้อ ๕๐... 
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 ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม  และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้ งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  
ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ   
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวน      
ค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  
   ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น   
  ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 
   ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข     
ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
  ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญที่ประชุม
สภาท้องถิ ่นจะลงมติให้ส ่งปัญหานั ้น ไป ให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาใหม่
เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติ    
ส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ 
เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติ
ให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 
  ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว            
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 
  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ ได้ระงับไว้นั้น          
ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น  ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
  ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น 

ข้อ ๑๑๐ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่งคณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอ        
ร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานย่อยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น 

รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใด 
หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็น   
ประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติ 

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม ่ 

 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการแปรญัตติต่อสภาองค์การ
ประธานสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดระยอง 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม   
ประธานกรรมการ  นายเสนาะ ยมหา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 
คกก.แปรญัตติ อ าเภอบ้านค่าย  

ด้วยในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3      
ประจ าปี ๒๕61  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561  ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 
2561  เวลา 13.00 น. –  20.00 น., วันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. –  
20.00 น. และวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. –  13.00 น. รวม 3 วัน      
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง  ณ ห้องประชุม 1 (ชั้น 9)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ไม่มีผู้มา
ยื่นหนังสือเสนอค าแปรญัตติแต่อย่างใดจึงขอเสนอผลการพิจารณา  ดังนี้ 

๑. ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมี นายเสนาะ ยมหา เป็นประธานกรรมการ  
และนายนพดล   โสภณ  เป็นกรรมการ/เลขานุการ  

  ๒. ไม่มีผู้มายื่นหนังสือเสนอค าแปรญัตติแต่อย่างใด  
๓ . การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าว เริ่มตั้งแต่ชื่อข้อบัญญัติ              

และเรียงตามล าดับเป็นรายข้อ ซึ่งผลการพิจารณามีดังนี้ 
(๑) ชื่อข้อบัญญัติ  ไม่มีผู้แปรญัตติ        ไม่มีการแก้ไข 
(๒) หลักการและเหตุผล ไม่มีผู้แปรญัตติ        ไม่มีการแก้ไข 

      (๓) ข้อที่ ๑,๒  ไม่มีผู้แปรญัตติ       ไม่มีการแก้ไข 
     (๔) ข้อที่ ๓  ไม่มีผู้แปรญัตติ         ไม่มีการแก้ไข 
      (๕) ข้อที่ ๔  ไม่มีผู้แปรญัตติ       ไม่มีการแก้ไข 
  (6) ข้อที่ 5  ไม่มีผู้แปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕๐ และข้อ ๑๑๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)          
พ.ศ.๒๕๕๔ คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาและศึกษารายละเอียดตามระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องแล้ว  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  และให้น าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบจ านวนเป็น
ประธานสภาฯ องค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
  มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......25.......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบผ่านวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่  1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  โปรดยกมือขึ้น 
สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบผ่านวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่  1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  โปรดยกมือขึ้น  
 

มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม        เห็นชอบผ่านวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม   
(ฉบับท่ี 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

   เห็นชอบ  จ านวน ........23........ คะแนนเสียง 
   ไม่เห็นชอบ  จ านวน ..........-.......... คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน .........2.......... คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปี
ประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ในวาระท่ี ๓ 
   ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุมว่าครบจ านวน       

เป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......25........คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบในวาระที่ ๓  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  โปรดยกมือขึ้น 
สมาชิกสภาฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบในวาระที่ ๓  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม        เห็นชอบในวาระที่ ๓ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1        

   เห็นชอบ  จ านวน ........23........ คะแนนเสียง 
   ไม่เห็นชอบ  จ านวน ..........-.......... คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน .........2.......... คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    
       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาฯ  ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น       

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ  

นายปิยะ ปิตุเตชะ  มอบนายวราวุธ ปิ่นเงิน  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่  1 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  

นายวราวุธ ปิ่นเงิน  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(1)  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายวราวุธ ปิ่นเงิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   

ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1  
 
 

ด้วยองค์การ... 
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ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้  

   โอนลด    
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
- ประเภท ค่าใช้สอย  ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน 
โอนเพิ่ม 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

   งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 
- ค่าปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  บ้านพักข้าราชการ

และลูกจ้างประจ า 
จึงขอเสนอญัตติขออน ุม ัต ิโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณ         

พ.ศ. 2561 ดังกล่าวนี้มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้พิจารณาอนุมัต ิ

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม   
นายเสนาะ ยมหา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 
อ าเภอบ้านค่าย  จากญัตติที่ท่านผู้บริหารได้น าเสนอนะครับ โอนลดในส่วนของค่าจ้างเหมา
ก่อสร้างถนน โอนลดครั้งก่อน 7 ล้านกว่าบาท โอนลดครั้งนี้อีก 5 แสนบาท อยากทราบว่า
โครงการนี้ไม่ได้ท าหรืออย่างไร ถึงมีการโอนลดครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอเชิญ นายก อบจ.ครับ 
ประธานสภาฯ   

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง      
 ญัตตินี้เราโอนลดงบประมาณที่ตั้งไว้ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน ตั้งไว้ 20 ล้านบาท เราโอนลด

ครั้งก่อนไปแล้ว 7,934,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 500,000 บาท เพ่ือน าเงิน 500,000 บาท 
ไปต่อเติมอาคารบ้านพักของข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเงินยัง
ขาดอยู่อีก 500,000 บาท เรามีทั้งปลัด รองปลัด และมี ผอ.ต่างๆ มาอยู่เยอะนะครับ          
เราก็ต้องปรับปรุงบ้านพัก ก็เลยโอนไป 500,000 บาท ในญัตตินี้ เพราะฉะนั้นจะเหลือเงิน 
11,566,000 บาท เงินที่เหลือก็จะไปท าในส่วนที่ท าได ้ถ้าท าไม่ได้ในวันที่ 28 เราก็มาดูอีกว่า 

 

 

เหลือเท่าไหร่... 



- 9 - 
 

เหลือเท่าไหร่ เราจะประชุมอีกครั้งในวันที่ 28 เพ่ือเก็บทุกเม็ดที่เหลือ แล้วเอาไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ พูดง่ายๆ ว่าเราดูทุกส่วนที่ยังไม่ใช้ หรือใช้ไม่ทัน หรือมีปัญหา ก่อนที่เงินจะตก   
แล้วเราก็เอาไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พร้อมกับญัตติต่อไปก็คือกันเงิน โอนเสร็จก็กันเงินเลย 
เป็นอ านาจสภาฯ ผมเรียนว่าโครงการทุกโครงการไม่มีโครงการไหนตัด ครบทุกโครงการ     
เพราะเงินเราเกิน ถ้าเราตั้งประมาณการเงินรายรับไว้ 2,200 ล้านบาท แล้วมันขาด อันนี้จะ  
ต้องตัด แต่วันนี้เงินที่เข้ามาทั้งหมดมันเกินจากงบประมาณที่เราตั้งไว้คือ 2,200 ล้านบาท     
แต่เงินที่เข้ามาคือ 2,251 ล้านกว่าบาท เพราะฉะนั้นทุกโครงการที่เป็นโครงการในแผนของ     
ปี 2561 ได้หมด และมีเงินเพ่ิมไปท างบประมาณเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ซึ่งญัตติที่แล้วที่ท่านผ่าน
งบประมาณเพ่ิมเติม และญัตตินี้คือเราโอนลด เพ่ือไปท าบ้านพักข้าราชการ เป็นเงิน 500,000 
บาท ผมยืนยันกับท่านสมาชิกสภาฯ ว่าไม่มีโครงการไหนที่ถูกตัด มีแต่เพ่ิม ผมก็เรียนชี้แจง    
ท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม 
   ว่าครบจ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
   มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......25.......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑   
    อนุมัติ       จ านวน .......23.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .........-........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน ........2........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาฯ  ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
 
 
 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ  มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่  2  
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี    เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ ท่านสมาชิกสภาฯ  
รองนายก อบจ.(๒) ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ ดังนี้  
 โอนลด 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งานบริหารทั่วไป 
   งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ส านักปลัดฯ,กองกิจการสภาฯ,กองการ
เจ้าหน้าที่ 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
- ประเภท ค่าใช้สอย              รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

 กองแผนและงบประมาณ 
   งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   กองแผนและงบประมาณ 
งานบริหารงานคลัง 

   งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    หน่วยตรวจสอบภายใน 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
 
 

งบลงทุน... 
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งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน  2 โครงการ ดังนี้ 

   1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาลอย ซอย 3 –  4 หมู่ที่ 5 ต าบล
ชากบก อ าเภอบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับหมู่ที่ 5 ต าบลกะเฉด อ าเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 

    2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองหนองเต่า หมู่ที่ 3 ต าบล
คลองปูน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับเทศบาลต าบลปากน้ าประแส อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง    ส านักปลัดฯ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์              กองช่าง 
โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   -  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริ เวณศูนย์บริการ       
การพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด าริ จังหวัดระยอง 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังกล่าวนี้  มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง          
ได้พิจารณาอนุมัต ิ

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ ท่านนายกฯ ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ ท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     

ขออนุญาตท่านประธานฯ อภิปรายในญัตตินี้เพิ่มเติม ท่านประธานสภาฯ ครับ นี่คือการตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ของงบประมาณปี 2561 ที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2561 นี้          
นั่นหมายความว่า ปีงบประมาณ 2561 เราให้ทุกกองท าแผนจะใช้เงินอย่างไรก็ตาม สุดท้าย 

 
 
 

ถ้าโครงการ... 
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ถ้าโครงการไหนที่ไม่สามารถใช้ได้ และถ้าไม่คืนเงินมาก็จะตกเป็นเงินสะสม ซึ่งเงินสะสมนั้น 
เป็นปัญหาของประเทศในเวลานี้ ท้องถิ่นทั้งหมดในประเทศไทยมีเงินเป็นเงินสะสมอยู่ประมาณ 
3-4 แสนล้านบาท ทั้งประเทศ รัฐบาลก็พยายามจะกระตุ้นท้องถิ่นให้น าเงินสะสมออกมาใช้
เพราะเยอะมาก แต่ อบจ.ระยอง ของเรานั้น เราบริหารเงินทุกเม็ด ไม่ว่าจะเป็นเงินเพ่ิมเติม   
ถ้ามีเงินเข้ามามากเราก็เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1,2,3 เราประชุมกันถึงที่สุดของก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
ในขณะเดียวกันในงบประมาณปี 2561 ที่ท่านผ่านสภาฯ ไปนั้น เราใช้มาถึงวันนี้เหลืออีก     
3 วัน ถ้าเป็นราชการก็เหลืออีก 2 วัน ก็จะหมดแล้วใช้ไม่ได้ ก็ให้ทุกกองที่ขอไปนั้นคืนมา    
เพ่ือน าเงินที่เหลือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในโครงการที่มีความจ าเป็น มีความพร้อม และ
ต้องอยู่ในแผนของปี 2561 นั่นหมายความว่าจะท าโครงการอ่ืนที่ไม่มีในแผนหรือมีในแผน   
แต่คนละปีก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องอยู่ในแผนปี 2561 เท่านั้น ขอเรียนท่านประธานสภาฯ 
ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาฯ ว่าทั้งหมดเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าเรามีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องท า
เร่งด่วนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กระผมขอเรียนว่าโครงการพระราชด าริที่ดอกกราย    
เราได้รับความร่วมมือจากกองทุนไฟฟ้าโดยท่านผู้ว่าฯ และกรรมการกองทุนไฟฟ้า ซึ่งกระผม
ให้ท่านรองกิตติ เกียรติ์มนตรี เป็นผู้ประชุม ประสานแทนกระผมในฐานะที่กระผมเป็น
กรรมการกองทุนฯ แต่กระผมไม่ได้เข้าไปยุ่งมากเพราะเราเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์ โครงการ   
ทุกโครงการ อบจ.ระยอง จะเป็นคนขอในลักษณะของภาพรวมที่เป็นภาพใหญ่ๆ ที่ไม่ใช่ท าแล้ว
ละลายน้ า แต่ท าแล้วจะอยู่กับลูกหลานไปอีก 10-30 ปี โครงการดอกกรายนี้ เราได้
เงินกองทุนไฟฟ้ามาขนาดนี้น่าจะประมาณเกือบ 300 ล้านบาท ครั้งแรกเราได้มา 50 ล้าน
บาท จากท่านผู้ว่าฯ สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ครั้งที่สองจากท่านผู้ว่าฯ คนปัจจุบันให้มาอีก 150 
ล้านบาท และในปี 2562 นี้ เราได้มาอีก 40 ล้านบาท เป็นการสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ าดอก
กราย เพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือส่วนที่เป็นความจ าเป็นที่เรา ขอเงินไปที่ EEC ผมเลยได้มีโอกาส
พาท่านเลขา EEC ไปดูโครงการเรา ที่เราร่วมมือกับเกษตรที่จะท าศูนย์ใหญ่เนื้อที่ 400 ไร่    
จะพัฒนาเป็น Smart city เป็น smart farmer เป็นโรงเรียนอาชีวะ ที่นั่นเป็นหอประชุม      
มีความพร้อม แต่ว่าเรายังขาดอีกหลายอย่าง วันนี้เราจึงต้องเสียสละเงินขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยองที่เก็บแล้วได้เงิน 22,000,000 บาท ในวันนี้นะครับและขณะนี้ก็ยังเก็บอีก 
วันที่ 28 กันยายน นี้ ก็จะเป็นสุดท้ายที่ใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ของปี 2561 เก็บหมด     
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในวันที่ 28 กันยายน ซึ่งเป็นวันสุดท้าย กระผมขอเรียนว่า
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นไปตามแบบที่เราออกแบบไว้ว่า มันจะมีหอคอย พิพิธภัณฑ์ของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้ง 4,400 โครงการ และก็จะมีการปรับภูมิทัศน์อยู่ในนี้ แล้วก็ผ่านมา
หลายโครงการแล้ว กระผมคิดว่าเราต้องเสียสละเพ่ือท าให้โครงการนี้ส าเร็จให้ได้ เพราะว่ามัน
เป็นโครงการที่ใหญ่ใช้เงินกองทุนซึ่งปีนี้ก็ขอ ปีหน้าก็ขอที่ยังขาดตกบกพร่อง แต่ในส่วนที่เล็ก  ๆน้อย  ๆ
อบจ. คงจะต้องเป็นผู้ที่เสียสละท าให้มันสมบูรณ์ให้ได้ ขณะนี้ก็มีบริษัทใหญ่ๆ เริ่มเข้าไปใช้บริการ 
เราคิดว่าจะจัดงานวันเด็กใหญ่ที่นั่น เมื่อมีความพร้อมมากขึ้นก็จะเป็นสถานที่ที่ภาคราชการ 
เชื่อมโยงไปยังครูที่จะต้องปฐมนิเทศครูใหม่ท่ีจะบรรจุใหม่ ข้าราชการท้องถิ่นใหม่ เพราะครูเก่า
ก็เกษียณไปครูใหม่มาก็พยายามท าให้ครูเป็นต้นแบบ ก็ต้องมีการอบรม มีการเทรนนิ่ง ว่าต้อง 
 
 
 
 

เป็นครูแบบไหน... 
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เป็นครูแบบไหนที่จะสอนเด็กรุ่นใหม่ในจังหวัดระยองให้ตรงกับ ไทยแลนด์ 4.0 ให้ตรงกับเมือง 
EEC ที่นั่นก็จะเป็นศูนย์เพราะเรามีห้องประชุม มีนิทรรศการ มีความพร้อม มีวิวทิวทัศน์ดีครบ 
กระผมเรียนว่านี่คือสิ่งที่เราต้องลงขันใช้งบประมาณไป เพราะฉะนั้นกรรมการกองทุนจะถาม
ว่าแล้วใช้งบกองทุนฯ เยอะแยะ อบจ. ลงทุนบ้างหรือไม่ กระผมขอเรียนได้เลยครับ ว่าเรา     
ไม่เคยเอาเปรียบเราได้เงินกองทุนฯ มา เราก็ใช้เงินของเราไปเยอะ เมื่อเราจับมือขนาดนี้
โครงการใหญ่ๆ ก็เกิดขึ้นได้ เรามีโครงการใหญ่ๆ ที่เกิดขึ้นอีก สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านในฐานะ
เป็นสมาชิกสภาฯ เป็นตัวแทนพ่ีน้องประชาชนทุกเขตเลือกตั้ง กระผมเองในฐานะฝ่ายบริหารที่
จะต้องท าหลายๆ โครงการให้ประสบความส าเร็จทั้งๆ ที่อาจจะยากเย็นเข็ญใจ แต่เราต้อง
อาศัยความร่วมมือ ในวาระอ่ืนๆ กระผมขออนุญาตท่านประธานฯ ให้ท่านที่ปรึกษามนตรี   
ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ได้พูดถึงเรื่องยุทธศาสตร์แผนการศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมด เรื่องของ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่จังหวัดระยองถูกก าหนดให้เป็นนวัตกรรมใหม่และมียุทธศาสตร์
อย่างไร ในยุทธศาสตร์นั้นต้องมาใช้ศูนย์ดอกกรายนี้เป็นที่เทรนนิ่งของครูทั้งหมด ทุกฝ่ายต้อง
ไปใช้ที่นั่น เพราะที่นั่นคือจะมีความพร้อมเรื่องห้องประชุม ทีมงาน การบริหารจัดการ เราต้องท า 
ที่นั่นให้เป็นเซ็นเตอร์ ภาคเอกชนก็ต้องมาใช้เทรนนิ่งพนักงานให้มีจริยธรรม เพราะฉะนั้น     
เราต้องเสียสละอีก ถนนรอบอ่างเราก็ต้องใช้เงินอีกประมาณเกือบ 100 ล้านบาท แต่เราได้
เงินจากกองทุนไฟฟ้ามาแล้วประมาณ 40 ล้านบาท แล้วก็ขอไปยังกระทรวงกับกรมส่งเสริมฯ อีก 
เพ่ือให้ท าเป็นถนนเชื่อมรอบอ่างและใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง จะขี่จักรยาน จะจัดวิ่ง         
มีครบหมด เราก็จะเป็นศูนย์ใหญ่ในทุกๆ เรื่องที่จะใช้ที่อ่างเก็บน้ าดอกกราย กระผมขอเรียนว่า
โครงการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นี้เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่อ่างเก็บน้ าดอกกรายในโครงการ
ศูนย์บริการพระราชด าริปลวกแดงนะครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอขอบคุณฝ่ายบริหารและท่านนายกฯ ที่ได้อภิปรายชี้แจงเพ่ิมเติมท าให้สภาฯ แห่งนี้ 
ประธานสภาฯ  ได้รับรู้เหตุผลในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณตอนสิ้นปีนะครับ ซึ่งมีสมาชิกสภาฯ หลายท่าน

ถามกระผมว่าท าไมจะต้องเรียกประชุมวันเสาร์ ซึ่งน้อยมากท่ีเราจะจัดประชุมในวันเสาร์นะครับ 
แต่เนื่องจากตามเหตุผลที่ท่านได้รับฟังจากท่านนายกฯ นะครับ ว่าถ้าเราไม่ท าเช่นนี้
งบประมาณก็จะตกเป็นเงินสะสมตัวเลขเป็น 3-4 แสนล้านบาท ซึ่งถ้าเราจัดท าได้ภายในเวลา
ที่กฎหมายก าหนด ซึ่งนายกฯ ท่านก็ไปดูตามกองและยื่นญัตติขอประชุม เพ่ือกันเงินก้อนนี้
ไม่ให้ตกเป็นเงินสะสม กระผมเองก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับที่จังหวัดระยองจะได้รับและ
พวกเราทั้งหลายก็คงจะคิดเห็นเช่นเดียวกับกระผมว่า การที่งบประมาณของเราไม่ตกไปอยู่    
ในเงินสะสม ซึ่งถ้าตกไปแล้วนั้นใช้ยากมีข้อจ ากัดมากมาย กระผมก็ให้ความร่วมมือเต็มที่กับ
ฝ่ายบริหารถือว่าตรงนี้เป็นประโยชน์กับจังหวัดเรา กระผมเองคิดเช่นนี้ ฉะนั้นสมาชิกสภาฯ 
เมื่อได้รับได้ฟัง ท่านจะลุกข้ึนอภิปรายชมเชยได้นะครับ ติติงได้ นายกฯ ก็มีหน้าที่ที่จะตอบ 

   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ครับ 
       ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม  ว่าครบ

จ านวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จ านวน.......25.......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 
 
 

สมาชิกสภาฯ... 
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    สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อ น ุม ัต ิโ อ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ ่า ย ป ร ะ จ า ป ีงบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๖๑           
  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    อนุมัติ       จ านวน .....23....คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .......-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน .......2......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง   อ่ืนๆ  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และท่านสมาชิกสภาฯ  
 ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ดิฉันนางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยอง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอแกลง วันนี้ดิฉันมีเรื่องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของโครงการ 
3 โรงพยาบาลนะคะ ก็จะเป็นเรื่องของการวิ่งการกุศลในชื่อของ Run to save life mini 
marathon ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะจัดหารายได้เข้าสู่โรงพยาบาล 3 โรงพยาบาล ก็คือ
โรงพยาบาลแกลง วังจันทร์ และเขาชะเมา ซึ่งจะจัดในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ที่ชายหาด
แหลมแม่พิมพ์นะคะ ช่วงเวลาตี 5 ครึ่งเป็นต้นไปก็ขอเรียนเชิญเพ่ือนสมาชิกฯ และผู้บริหาร  
ทุกท่าน ได้เข้าร่วมงานนี้ด้วยนะคะ และอีกเรื่องนั้นอย่างที่ท่านนายกฯ จะอภิปรายต่อไปดิฉัน
มีเรื่องจะซักถามว่าได้เห็นค าสั่งของกระทรวงศึกษาธิการและได้ย้อนกลับดูเกี่ยวกับเรื่องของ
แผนการศึกษายุทธศาสตร์จังหวัดระยองซึ่งทางจังหวัดน่าจะประกาศไปในช่วงเดือนเมษายน 
หรือพฤษภาคม ที่โรงแรมสตาร์ ดิฉันก็อยากที่จะรู้ถึงเรื่องทิศทางการขับเคลื่อนของ อบจ. 
เพราะทราบว่า 1 ในคณะกรรมการนี้ก็มีนายก อบจ. ระยอง และทาง ผอ.กองการศึกษาฯ   
ได้เป็นคณะกรรมการในเรื่องของการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งระยองเราก็เป็น   
1 ใน 3 ของจังหวัดที่กระทรวงศึกษาได้ประกาศการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
ระยอง ก็คงสืบเนื่องจากที่ดิฉันได้ลองศึกษาดูว่ากระทรวงศึกษาธิการนั้นมีนโยบายจะเพ่ิม
คุณภาพการศึกษา ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในพ้ืนที่และสอดรับกับ
นโยบายการกระจายอ านาจที่ให้พ้ืนที่ของจังหวัดระยองเอง ซึ่งแต่เดิมเราจะเห็นว่า อบจ .    
เราเป็นแกนหลักในการที่จะจัดการตนเองในหลายๆ เรื่อง 1 ในที่ประสบความส าเร็จ           
ที่ท่านนายกฯ ท าได้เด่นในหลายเรื่องก็คือเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องส าคัญ จะเห็นได้ว่า    
ตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก็เลยอยากฟังนโยบายหรือทิศทางในการท างานของ อบจ . ในเรื่อง
ของการจัดการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่ท่านนายกฯ ได้เรียนให้พวกเราทราบค่ะ   
ก็ขออนุญาตได้เรียนสอบถามไปยังคณะท่านผู้บริหาร ขอขอบคุณค่ะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ ท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

นายปิยะ... 
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นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ ท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

กระผมขออนุญาตเรียนเพ่ือให้ทราบว่าขณะนี้ อบจ.ระยอง ได้เป็นผู้น าในการจัดท ายุทธศาสตร์
การศึกษาจังหวัดระยองให้สอดคล้องกับ EEC ไทยแลนด์ 4.0 พร้อมทั้งยอมรับว่าจังหวัด
ระยองเป็นจังหวัดที่มีภาคเศรษฐกิจที่สมบูรณ์ ทั้งเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว และ         
ยังเชื่อมโยงไปยังสนามบินอู่ตะเภาที่มีแผนในการลงทุน 2 แสนล้านบาท รถไฟอีก 1 แสนกว่า
ล้านบาท เพราะในขณะนี้รถไฟ 9 สถานี เดินหน้าแล้วได้คนยื่นประมูลคัดเลือกอยู่ 2 ราย        
ที่แข่งขันกันอยู่ คาดว่าจะได้มาสิ้นปีนี้และจะลงมือก่อสร้างจะมีรถไฟกับสนามบินต้องเสร็จ
พร้อมกัน เพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องเชื่อมทั้งอู่ตะเภาและรถไฟให้เสร็จพร้อมกันโดยใช้เงินเยอะมาก      
แต่เป็นการร่วมทุน กระผมเรียนว่าระยองมันจะเหมือนคราวที่แล้วที่เราเป็น อีสเทิร์นซีบอร์ด      
ปรากฏว่าคนระยองไม่ได้อะไรเลยได้น้อยมาก ที่เห็นใกล้ตัวเลยภาษีที่เกิดขึ้นทั้งหมดจังหวัด
ระยองก็ต้องเป็นคนขอ ส่วนใหญ่ก็ไปอยู่กรุงเทพฯ รัฐบาลก็รับและจัดสรรตามประชากร       
ซึ่งเราก็ถูกเอาเปรียบ มีคนในจังหวัดระยองอยู่ประมาณ 1 ล้านกว่าคน แต่เรามีตัวเลข
ประชากรอยู่ล่าสุดที่จะมีการเลือกตั้งเร็วๆ นี้ อยู่ประมาณ 710,000 คน ตามทะเบียนบ้าน 
ความจริง  เราอยู่กันเป็นล้านคน แต่คนที่มาอยู่เกินล้านเราก็ไม่ได้อะไรและในขณะเดียวกัน    
ที่มีคนมาอยู่เยอะก็สร้างภาระ ภาระทั้งหลายทั้งปวงนั้นส่วนหนึ่งก็เกี่ยวกับการศึกษา เราจะ
เห็นว่าโรงเรียนทั้งประเทศเด็กน้อยลงนะครับ แต่จังหวัดระยองไม่น้อยลงครับเด็กเพ่ิมขึ้นทุกปี    
และโรงเรียนต่างๆ ก็ยังอยู่ในลักษณะเดิม เราเป็นเมือง อีสเทิร์นซีบอร์ด แต่โรงเรียนก็ได้
งบประมาณเท่าเดิม ท่านจะเห็นว่าโรงเรียนทุกโรงไม่มีอาคาร อาคารเก่าใช้ไม่ได้เพราะไม่มี  
เงินมาท า โรงอาหารทุกอย่างไม่มี อบจ.ระยอง เป็นผู้สนับสนุนโรงเรียนใน สพฐ. และอาชีวะ
อันดับต้นๆ ของประเทศ ซึ่งเราก็เห็นความส าคัญของการศึกษา แต่ว่าถ้ารูปแบบมันยังไม่มี
ยุทธศาสตร์เดินชัดเจน ลูกหลานเราเด็กที่ เรียนทุกวันนี้ เขาควรจะเรียนอะไรแล้วจบ           
แล้วมีงานท า เวลานี้ถ้าภาคอุตสาหกรรมขาดคนงาน ขาดพนักงานที่จบอาชีวะ 5-6 หมื่นคน 
แต่ไม่มีคนสมัคร อบจ.ระยอง เปิดรับช่างโยธา ส ารวจ ไฟฟ้า คนเขียนแบบ ไม่มีคนสมัคร     
แต่เปิดนักบริหารจัดการงานทั่วไป 5 ต าแหน่ง สมัครกันกี่ร้อยคนก็ไม่รู้ มันผิดทาง คนตกงาน
เยอะมากเพราะเรียนแล้วไม่สามารถมีงานท าได้ เพราะฉะนั้นทิศทางใหม่ทั้งหมด อบจ.ระยอง   
ก็เป็นผู้ก าหนดว่าเราจะเดินทางไหน พ่อแม่ควรจะรับรู้อะไร พ่อแม่จะต้องเข้าใจในบทบาท  
ของโลกท่ีเปลี่ยน ในวันนี้ทั้งหลายทั้งปวงเราท าจนกระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบ และประกาศ
ให้จังหวัดระยองเป็นจังหวัดน าร่อง น าร่องนี่หมายความว่าเป็นต้นแบบเพ่ือน าไปใช้            
กั บจั งหวั ด อ่ืน  แต่ ถ้ า เ ร าน า ร่ อ งดี  มี เ หตุ มี ผ ล  สามารถ เปลี่ ยนแปลง โคร งสร้ า ง
กระทรวงศึกษาธิการได้ก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ  ค าสั่งที่กระทรวงตั้งมานั้น          
ผมจะขออนุญาตท่ านประธาน สภาฯ  ให้ ท่ านที่ ป รึ กษามนตรี  ชนะชั ยวิบู ล วัฒน์                  
ซึ่งเป็นคนประชุม เป็นคนรันในยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนทั้งหลายจะเป็นคนอธิบาย   

   

 

 

ประกาศ... 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่รัฐมนตรีเป็นคนเซ็นต์ มีค าสั่งตั้งคณะท างาน โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัด และนายก อบจ. เป็นรอง จากกระทรวง และมีค าสั่งจากผู้ว่าฯ แต่งตั้งคณะท างาน    
จะมาขับเคลื่อนในยุทธศาสตร์ แต่ว่านั่นคือกระดาษ ถ้าไม่มีคนท านั้น จะขับเคลื่อนได้อย่างไร 
และท่านอย่าลืม ส่วนราชการที่จะเป็นส่วนที่กระผมจะต้องเกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การศึกษาไม่ง่าย ผอ.โรงเรียน ผอ.เขต ศึกษาธิการจังหวัด ถ้าเราไม่มีค าสั่งประกาศ
กระทรวงเขาจะท าตามเราหรือไม่ เขาก็ไม่สนใจหรอกครับ แต่ถ้ามียุทธศาสตร์ขับเคลื่อน        
มีค าสั่งกระทรวง มีค าสั่งจังหวัด แล้วเราขับเคลื่อน อันนี้ครับที่เราต้องใช้ความพยายาม         
ในการประสานกับเขตพ้ืนที่ศึกษาธิการ ผอ.โรงเรียน รวมทั้งครูทุกคน ต้องมีการเชื่อมโยงไว้ว่า
ครูที่เพ่ิงบรรจุใหม่ สอบใหม่ ต้องเริ่มว่าเราจะปรับปรุงคุณภาพให้เป็นครูอย่างไร จะเทรนนิ่ง
อย่างไรให้เป็นครู ต้องยอมรับว่าครูสมัยเราเรียนหนังสือกับสมัยนี้ นั้นต่างกันเยอะนะครับ 
ต่างกันมาก และในอนาคตโลกอนาคตนั้นต้องเป็นครูอย่างไร เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องอนาคต      
ซึ่งกระผมก็ไม่ใช่คนรู้ไม่ใช่คนเก่งครับ แต่ผมก็มองว่าในอนาคตโลกมันเปลี่ยน โลกมันเปลี่ยน
ประเทศก็ต้องเปลี่ยน พวกเราก็ต้องเปลี่ยน ถ้าไม่เปลี่ยนกระผมพูดเสมอว่าถ้าผู้ปกครอง      
ยังไม่เข้าใจ ยังเหมือนเดิม ท่านส่งลูกไปเรียนด็อกเตอร์หมดเงินไปไม่รู้เท่าไร กลับมาก็เป็น     
ด็อกเตอร์ตกงาน ไม่มีงานจะท า ดังนั้น วันนี้ในยุทธศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ    
ได้ประกาศแล้ว กระผมขออนุญาตท่านประธานฯ ให้ท่านที่ปรึกษามนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์    
ได้ชี้แจงตามท่ีผมได้อภิปรายไปแล้ว ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองที่เคารพ และทา่นสมาชิกสภาฯ 
ที่ปรึกษานายก อบจ.  ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายก อบจ.           

ขออนุญาตให้ข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา EEC และด้านการศึกษา ซึ่งเราจะ     
ต้องเน้น พ้ืนที่ของจังหวัด                ที่รัฐบาลก าหนด เป็นพ้ืนที่พิเศษเป็นโครงการ    
ระดับโลก ที่จะดึงประเทศไทยจากประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงเป็นประเทศที่มีรายได้สูง 
ภายใน 10 ปี หรือ 15 ปี ข้างหน้า เราต้องท างานหนัก กุญแจของความส าเร็จก็คือการพัฒนา
คนโดยเฉพาะพัฒนาลูกหลานของเราที่จะมาสร้างผลงานมาสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ ที่จะเกิดขึ้น
ในพ้ืนที่ ที่จะไปสู่เป้าหมาย เป้าหมายของเราก็คือรายได้ต่อหัวของเราจะอยู่ที่ 18,000 
เหรียญสหรัฐต่อคน ต่อปี ตอนนี้เรามาแตะอยู่ที่ระดับ 6,000 เหรียญสหรัฐต่อคน ต่อปี 
แปลว่าเราจะต้องท างานหนักมาก การศึกษาเป็นเ รื่องใหญ่ที่ยิ่ งใหญ่นะครับ ที่ทาง
กระทรวงศึกษาธิการ ทางจังหวัดได้ให้ความส าคัญ ในส่วนของ อบจ . เราจะเห็นว่า            
ในข้อบัญญัติงบประมาณทางด้านการศึกษาปี 2561 เราตั้งค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของเราไว้
ที่ประมาณ 500 ล้านบาท แต่ปีถัดไปเดือนหน้านะครับ ในปีงบประมาณใหม่ทางสภาฯ เราได้
มีข้อบัญญัติตัวเลขอยู่ที่ 650 ล้านบาท เป็นส่วนของท้องถิ่นของเรา แต่ในภาพรวมของจังหวัด 
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  กระทรวงศึกษาธิการได้หมายมั่นปั้นมือว่าจังหวัดระยองจะต้องเป็นต้นแบบของการศึกษา   
ของประเทศไทยให้ได้ เรามีจังหวัดคู่เทียบการศึกษา เป็นจังหวัดที่อ่อนแอทางด้านเศรษฐกิจ   
ก็คือจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสตูล ที่จะท าการเทียบเคียงโดยใช้ยุทธศาสตร์การศึกษา
จังหวัดระยอง ปี 2561-2564 เป็นเครื่องมือ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยองได้ประกาศยุทธศาสตร์การศึกษา 4 ปี ของจังหวัดระยอง ที่ โรงแรมสตาร์       
ซึ่งเราจะต้องมีการขับเคลื่อน จังหวัดได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 3 คณะ คณะแรกเราเรียกว่า 
คณะกรรมการที่ปรึกษายุทธศาสตร์การศึกษาของระยอง มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  
เป็นประธาน ท่านนายกฯ เป็นกรรมการ เราจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ของกรรมการชุดนี้     
เราจะดึง CEO                ที่ตั้งอยู่ในระยองมาเป็นกรรมการด้วย อย่างเช่น บริษัท 
ปตท. SCG หรือบริษัท Dow เป็นต้น ที่จะใช้โอกาสให้ท่านผันงบประมาณของบริษัทใหญ่ๆ 
มาสนับสนุนการศึกษาที่จะเป็นกิจกรรมประจ าปี เพราะว่าเรามียุทธศาสตร์แล้ว เราจะต้องมี 
Action plan  ประจ าปี แต่ว่า Action plan ประจ าปี บางทตีั้งงบประมาณส่วนราชการไม่ทัน 
เราก็จะใช้งบประมาณของภาคเอกชนมาช่วยสนับสนุนทางด้านการศึกษา ที่เราจะท ากิจกรรม
ต่างๆ ในแต่ละปีงบประมาณนะครับ นี่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนใหม่จากเดิม เป้าหมายของเราก็คือ 
ต้องการให้ลูกหลานของเรา จบแล้วมีงานท าเลย จะมีการจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการที่มี    
ความต้องการต่อสถาบันการศึกษา ที่จะเป็นฝ่าย Supply ซึ่ง Demand และ Supply ต้องมา
สอดคล้อง เขาต้องการคนเก่งอย่างไร เชี่ยวชาญอย่างไร ตรงนี้จังหวัดจะต้องเป็นแกนน าที่จะ
มาจัดประชุม จัดเวที จังหวัดได้เริ่มท ามา 2 ปีแล้วนะครับ ต่อไปเป็นคณะกรรมการชุดที่ 2 
เราเรียกว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ซึ่งได้แต่งตั้งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด    
เป็นประธานก็จะมีองคาพยพ ทั้งภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรม หอการค้า และผู้แทน       
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตรงนี้ก็จะต้องด าเนินการกันให้เข้มข้น 
คณะที่ 3 เราเรียกว่าคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ Action plan                     
ตรงนี้กระผมเองเป็นประธานในการด าเนินการ โดยเราจะดึงทรัพยากรจากคณะที่ 1           
มาขับเคลื่อนกรณีที่ยังไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการก็รับลูก 
ที่จังหวัดได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการทั้ง 3 คณะขึ้นมา ทางกระทรวงเองเมื่อเดือนนี้            
ก็ได้ตั้งกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดระยองขึ้นมานะครับ ท่านผู้ว่าฯ  
เป็นประธาน  ในการด า เนินงาน ตรงนี้ เ ร าก็จะมีการเชื่ อมโยงของ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้มีพลังในการขับเคลื่อนเหมือนกับที่ท่าน
นายกฯ บอกกระดาษเป็นกระดาษ แต่ว่าเราจะแปลงกระดาษโดยดึงทรัพยากรจากภาคเอกชน
มาสนับสนุนการขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดระยองของเรานะครับ ตรงนี้ก็จะมีการมาประชุมกัน 
เข้าใจว่าเป็นต้นเดือนนี้นะครับ จะมีการขับเคลื่อนทั้งองคาพยพ จะมีการประกาศตัวตนขึ้นมาว่า
องคาพยพที่เรามีอยู่ เราจะต้องการด าเนินการให้สัมฤทธิ์ผล ประการ ที่ 2 ก็คือกระทรวงรับลูก 
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ตั้งคณะกรรมการขึ้นมารองรับประกาศของจังหวัด ยุทธศาสตร์ของจั งหวัดแล้ว กระทรวงก็มี
ประกาศฉบับหนึ่ งออกมาเมื่อกลางเดือนนี้นะครับเมื่ อวันที่  18 กันยายน 2561                
มีการประกาศของกระทรวงเพ่ือจะตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดระยองขึ้นมา      
เขาให้โอกาสจังหวัดเราในด้านของการขับเคลื่อนการศึกษา เขาตั้งเป้าไว้ 4 ประการนะครับ 
ประการแรกก็คือจะต้องท าแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานี้คือ 
ประการที่  2 ลดความเหลื่อมล้ า  คือเ พ่ิมโอกาส ให้ผู้ ยากไร้ ได้มี โอกาสส่งลูกหลาน              
มาเรียนในสถาบันการศึกษาและได้งานที่จะมาสร้างเงินสนับสนุนยกฐานะของครอบครัว     
ขึ้นมานะครับคือเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิต ประการที่ 3 ลูกหลานเรา สถาบันการศึกษาของเรา
ที่อยู่ในจังหวัดระยองจะต้องใช้หัวคิดสร้างนวัตกรรมขึ้นมา คิดแข่งกับฝรั่งเลยจะต้องมีผลผลิต
สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมา ซึ่งทางจังหวัดเองทางผู้ว่าฯ ก็ต้องมีการให้รางวัลนวัตกรรมประจ าปีขึ้นมา 
ส าหรับนักคิด นักประดิษฐ์ ที่เป็นลูกหลานของเรา ประการที่ 4 ทุกภาคส่วนในจังหวัด      
ของเราจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดระยอง 
เพ่ือที่จะให้จังหวัดระยองเป็นต้นแบบการศึกษาของประเทศไทยให้จงได้นะครับ มูลนิธิต่างๆ   
ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและภาคเอกชนต่างๆ ที่มีบุคลากรที่เก่งทางด้านวิชาการจะต้องมา
สนับสนุน การเรียนการสอนของโรงเรียน ของวิทยาลัย ที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดระยองของเรา    
นักเคมี นักวิทยาศาสตร์ คุณหมอที่อยู่ในสถาบัน ที่อยู่ในโรงงาน จะต้องส่งมาสอนลูกหลาน
ของเรา ท่านใดที่เก่งภาษาก็มาสอนภาษา ให้ลูกหลานระยองของเราได้ใช้ภาษาอังกฤษ        
ได้ใช้ภาษาจีน ได้อย่างเท่าเทียมกับประเทศ นานาประเทศ เวลาไปประชุมต่างประเทศ        
ไปน าเสนอผลงาน การน าเสนอจะต้อง Smart                          ต้องมีท่วงทีไป
น าเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตของเราเทียบเท่ากับนานาชาติ ตรงนี้เป็นเป้าหมายของเรา   
นะครับ ก็ขออนุญาตกราบเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ สนับสนุนกิจกรรม        
ด้านการศึกษาของเราทุกวิถีทาง ที่จะสร้างโอกาสให้ลูกหลานของจังหวัดระยองนะครับ      
ผมขอกราบเรียนให้ข้อมูลกับสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอขอบคุณท่านมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์  
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ท่านนายกฯ ครับ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ       เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ ท่านสมาชิกสภาฯ 
นายก อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   

เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ เป็นต้นแบบ แต่มีจังหวัดที่เทียบเคียงกับเราได้ ที่ออกมาเป็นนวัตกรรม
ใหม่นั้น 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ศรีสะเกษ สตูล จังหวัดสตูลเป็นเมืองท่องเที่ยว 3 รูปแบบ
เป็นหนูทดลองยาของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจะปฏิรูปการศึกษาใหม่ ยุทธศาสตร์นี้กรรมการ
สถานศึกษาต้องมีการประชุมยุทธศาสตร์นี้ทั้งหมด ต้องเรียกมาประชุมที่ดอกกรายครับ       
เอาโรงเรียนคณะกรรมการการศึกษามาคุยกันว่าต้องวางเป้าหมายอย่างไร ต่อจากนี้ไป ผอ .   
จะเป็นใครก็ไม่ส าคัญ แต่ยุทธศาสตร์อยู่ที่กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนี้ เด็กต้องเป็นอย่างไร            
ครูต้องเป็นอย่างไร เป้าหมายจะเป็นอย่างไร มันต้องเปลี่ยน ซึ่งมันเปลี่ยนยากนะครับแต่ต้อง
เปลี่ยนถ้าเป็นอยู่อย่างเดิม ประเทศไทยก็คงจะเหมือนเดิม ตอนนี้อยู่อันดับ 8 มันมี 10 อันดับ
หรือ 9 อันดับ ไม่ทราบ แต่เราอยู่อันดับ 8 ไม่อยู่อันดับ 10 ก็ดีแล้วครับ มันจะขยับไปได้
อย่างไร เพราะฉะนั้นขอเรียนว่านี่คือแนวทางในยุทธศาสตร์การศึกษาที่กระผมเรียนไว้        
ต่อท่านประธานสภาฯ แล้วท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา... 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ท่าน ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ์ 

ส.อบจ.เจษฎา สุนทรเวชพงษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ      
ทุกท่านครับ กระผมนายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ ส.อบจ. เขต 3 อ าเภอแกลง เรื่องไฟส่องสว่าง
ตามท่ีคณะผู้บริหารเคยได้น าเรียนไว้ว่าช่างไฟเราทั้งจังหวัดไม่พอ ซึ่งกระผมเองได้ประสานกับ
ในพ้ืนที่ก็เป็น อบต.วังหว้า เทศบาลเนินฆ้อ ให้เขาท าเรื่องรับโอนไฟส่องสว่างไปแล้ว อยากจะ
น าเรียนผ่านท่านประธานสภาฯ ไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับโอน -ถ่ายโอน ไปให้
รับผิดชอบแล้วครับ เขาก็ยินดีที่จะรับแล้ว ส่วนอีกเรื่องเทศบาลเนินฆ้อไม่ได้กันเงินไว้ ซึ่งไฟดับ
ไปประมาณ 30 ดวง เลยขอให้ทางเราอนุเคราะห์ซ่อมให้ไฟติดก่อนจะได้ไหม เขาก็ยินดีที่จะ
รับโอน คือปัญหานี้มีมานานขอพูดนิดนึง คือดับบ่อยมาก ที่ดับบ่อยก็เพราะพ่อค้า -แม่ค้ามัก
ง่าย มีตลาดนัดวันจันทร์กับวันศุกร์พ่อค้า-แม่ค้า มาขโมยใช้ไฟเรา  ซึ่งช่างเราไปท าก็โทร
รายงานผมตลอด ต้องขอขอบคุณกองช่างและช่างที่ไปด าเนินการด้วยนะครับ ซึ่งมันไม่ใช่
ความผิดของเราเลย เขาแอบมาใช้ไฟเราพอจั๊มไฟเราเสร็จเอาไฟออกไปไขต้นเสาที่มีบัลลาสต์ 
สายไฟก็โผล่คนเห็นก็โพสต์ว่าเราว่าหน่วยงานไหนรับผิดชอบเพราะมันเป็นถนน ถนนเส้นนั้น
ของเราผมก็ไปเปิดดูในโพสต์ว่าลูกหลานโดนไฟช๊อตจะท ายังไง เขาก็เอาไปโพสต์กันก็ไม่สมควร
นะครับ ขอฝากทางท่านผู้บริหารและทางผอ.กองช่าง ช่วยประสานด าเนินการโอนไฟให้ทาง 
อบต. และ เทศบาลให้รับผิดชอบ และทางเทศบาลเนินฆ้อขอให้ทางเราไปซ่อมให้ชุดนี้ก่อน
แล้วก็จะรับโอนครับ ขอบคุณครับ  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอบคุณท่าน ส.อบจ.เจษฏา สุนทรเวชพงษ์ ที่อภิปรายเรื่องความทุกร้อนชาวบ้านซึ่ง 
ประธานสภาฯ   ผมเองเข้าใจเช่นกัน ซึ่งท่านอยู่ในพื้นท่ีก็รับหน้าเสื่อระหว่างชาวบ้านและต้องมาผสานกับ  

อบจ. เพราะฉะนั้นก็ให้ท่านผสานดูว่ามันจะลงตัวยังไงถึงจะเกิดประโยชน์นะครับ 
ขอเชิญ นายก อบจ. ครับ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 
นายก อบจ.ระยอง เพ่ือความชัดเจน เรื่องนี้กระผมก็เข้าใจท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติครับ เดือดร้อนก็ร้องมา  

ในที่ประชุมนี้ก็พูดเรื่องไฟเยอะมากเพราะมันก็มีทั่วไป อันดับแรก ขออนุญาตเรียนว่าทุกคน   
ที่ขอไฟให้เราท าไฟมี MOU ว่าถ้าคุณขอไฟคุณต้องเป็นผู้ดูแล แต่ถ้าเป็นระบบให้ถูกต้องถ่าย
โอนให้ถูกต้องเลย ต้องท าเรื่องยังไงกระผมขออนุญาตท่านประธานให้ท่านรองปลัดชี้แจงครับ 
ท่านจะได้ไปติดต่อให้เขา เขาต้องท าเรื่องมา ขออนุญาตท่านประธานครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    เรียนเชิญ ท่านรองปลัด ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ    

นายสุรินทร์ แสงทอง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 
รองปลัด อบจ. กระผมนายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัด อบจ. ระยอง ส าหรับเรื่องปัญหาไฟสาธารณะก็ถือว่า 
ระยอง(1) เป็นปัญหาความเดือดร้อนของผู้ที่ใช้ไฟอยู่ ซึ่งในการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เริ่มตั้งแต่ต้นในเรื่องของการเสนองบประมาณก็ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่ประชุม 
 
 
 

ประชาคม... 
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ประชาคม ที่เสนอปัญหาความเดือดร้อนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนน ประปา ไฟฟ้าก็ดี เมื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอปัญหาในเรื่องของด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไฟสาธารณะ 
ซึ่ง อบจ. ได้มีแนวทางนโยบายว่าการที่องค์กรส่วนท้องถิ่นจะเสนอเรื่องของปัญหาที่จะต้องมี
การซ่อมบ ารุง จะต้องมีการท า MOU กันเพ่ือตกลงให้ทุกส่วนได้เข้าใจว่าในการที่ อบจ.       
ไปด าเนินการก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่ เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
จะต้องดูแลเรื่องของการใช้ การบ ารุงก็ดี เราจะมีการบันทึก MOU ร่วมกัน เพ่ือที่จะให้ท้องถิ่น
ทุกท้องถิ่นได้เข้าใจตรงกันและถือปฏิบัติตามรูปแบบเดียวกัน ในเรื่องของไฟส่องสว่างเป็น
ปัญหาเพราะเมื่อเราด าเนินการเสร็จแล้ว จะมีไฟดับบ้างอาจเกิดความช ารุดที่เกิดจากการ     
ใช้งานก็ดีเพราะฉะนั้นเมื่อแนวทาง อบจ. เมื่อเราได้ด าเนินการเสร็จแล้วจะมอบให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไปด าเนินการดูแล ในระหว่างที่ยังมีการค้ าประกันของผู้รับจ้าง ท้องถิ่น
ดูแลและเมื่อไฟดับให้แจ้งมาที่กองช่าง กองช่างจะแจ้งไปผู้รับจ้างเข้าไปด าเนินการ ตรวจสอบ
แก้ไข ให้ใช้งานได้ดี ในระหว่างที่ค้ าประกันอาจจะ 1 ปี หรือ 2 ปี เมื่อหมดประกันแล้วเราจะ
ส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมด ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ของบประมาณมาไปดูแลคือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตั้งงบประมาณในการซ่อมแซม เช่น หลอดไฟเสียก็ต้อง        
ตั้งงบประมาณ ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินของเขาไป นี่คือแนวทางปฏิบัติที่เราได้วางไว้ ในเรื่องของ
การดูแลหรือการโอนท้องถิ่นนั้นจะต้องท าหนังสือมา ตาม MOU สมมุติว่าเทศบาลเนินฆ้อ 
หรือ อบต.วังหว้า ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเรื่องของไฟฟ้าเมื่อเราด าเนินการเสร็จแล้ว
ให้เขาท าหนังสือขอรับโอน ตาม MOU ระบุไว้ชัดเจนแต่ส่วนใหญ่อ่านบ้างไม่อ่านบ้างต้องท า
หนังสือขอรับโอนไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือที่จะเป็นหลักฐานในการส่งมอบกันเพราะว่าจะต้องไป
ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ขอเขาด้วยและในเวลาการซ่อมแซมต้องมีเลขครุภัณฑ์หลักฐาน       
การรับโอน เมื่อท าหนังสือขอรับโอนมาส่งมาที่เรากองช่างก็จะท าบัญชีส่งมอบโอนให้กับผู้ที่ขอมา 
แต่ในขณะนี้ท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุนมาก็ไม่ได้ท าตามขั้นตอนในขณะนี้ก็เกิดความไม่เข้าใจกัน 
น าเรียนแต่เพียงเท่านี้ครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     เรียนเชิญ ส.อบจ.สุจินต์ สาครเสถียร ครับ 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.สุจินต์ สาครเสถียร กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน
กระผมนายสุจินต์ สาครเสถียร ส.อบจ. เขต 9 อ าเภอเมือง ขอสอบถามท่านประธานสภาฯ 
ผ่านไปยังผู้บริหาร เนื่องจากมีการวางท่อถนนสายเกาะพรวด -ทับมา เป็นงบประมาณ 10   
ล้านบาท ทางหมู่บ้านทับมาหมู่ที่ 1 ดีใจเพ่ือในการวางท่อที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมของพ่ีน้อง 
หมู่ที่ 1 ต าบลทับมา เป็นการวางท่อไปทางด้านขวามือไปลงคลองทับมา วางไปได้สักครึ่งทาง
ก่อนที่จะถึงปัญหาน้ าท่วมอีกประมาณสัก 30 เมตร ก็ย้ายไปวางด้านซ้าย กระผมก็ถามท าไม 
อบจ. ท าแบบนี้ ได้รับค าตอบจากผู้ควบคุมงานว่า อบจ.เป็นคนได้ออกแบบแบบนี้ กระผมก็ไม่รู้
ว่าใครเป็นคนออกแบบ ทีนี้ปัญหาน้ าท่วมชาวบ้านร้องเรียนกับผมมากมายว่าท าไมปัญหา     
น้ าท่วมท าไมถึงไม่ท า ท าไมไปท าด้านซ้ายก็ได้รับค าตอบว่าท าตามแบบ กระผมก็ไม่รู้ใครเป็น
คนออกแบบ กระผมก็โดนด่านะครับ เพราะอยู่ในพ้ืนที่ มาหารองนายก ก็ได้เรียกช่างควบคุมงาน 
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      มาแก้แบบที่เอาทางปลายมาแก้ปัญหาตรงนั้น ทั้งๆที่ท าไมไม่วางขวามือให้เสร็จไปเลยเหลืออีก  
แค่ 30 เมตร ก็ถึงตรงที่ปัญหาน้ าท่วม ก็ได้รับค าตอบว่าท าตามแบบนะครับผมได้คุยกับนายก
เทศบาลต าบลทับมา ว่าจะแก้ปัญหายังไง นายกเทศบาลต าบลทับมา บอกว่าเดี๋ยวเอางบ
ฉุกเฉินมาลง ผมว่ามันถูกต้องรึเปล่าท าไมไม่ท าทางขวามือไปตลอด เพราะงบประมาณเราเยอะ 
ฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังผู้บริหารด้วยนะครับ อีกเรื่อง ได้รับร้องเรียนเรื่องกลิ่นขยะ  
ตอนนี้มีกลิ่นเหม็นมากทุกวัน ฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังผู้บริหาร ว่ามีแนวทางแก้ไข ยังไงได้บ้าง 
กระผมจะได้ไปชี้แจงกับประชาชนต่อไปครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านรองกิตต ิชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 

นายกิตติ เกียรติมนตรี    กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ 
รองนายก อบจ.ระยอง(2) กระผมนายกิตติ เกียรติมนตรี  รองนายก อบจ.ระยอง ขออนุญาตท่านนายกด้วยนะ 

ครับเพราะท่านประธานเจาะจง เรื่องการวางท่อถนนสายเกาะพรวด-ทับมา กระผมเรียนตรงๆ
ว่าตอนที่ออกแบบท าสัญญากันกระผมก็ไม่ได้รับทราบการออกแบบ แต่หลังจากที่ท่านสมาชิก
สภาฯ ได้น าปัญหาขึ้นมาได้มาคุยกัน ก็ได้หาทางออกโดยเราจะแก้ไขแบบเพ่ือให้น้ าที่ท่วมขังได้
ถูกระบายออกไป แต่ในส่วนของการแก้ไขแบบและขั้นตอนการด าเนินการและก็การ
ประสานงานจะขออนุญาตให้ผอ.กองช่างเป็นผู้ตอบต่อไป ส่วนเรื่องกลิ่นขยะเดี๋ยวขออนุญาต
อภิปรายหลังจาก ผอ.กองช่างได้อธิบายให้ท่านสมาชิกได้รับทราบเรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ ผอ.กองช่าง ครับ 
ประธานสภาฯ 

นางขนิษฐา สัสดีพันธ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านค่ะ  
ดิฉันนางขนิษฐา สัสดีพันธ์ ผอ.กองช่าง อบจ.ระยอง เรื่องนี้เมื่อดิฉันได้มารับต าแหน่งก็ได้ทราบ
จากช่างคุมงาน แต่ยังไม่ทรายรายละเอียดเลย พอดีท่านสจ.ก็โทรมาประสาน คือวันนั้นยังไม่ทัน
ได้ทราบข้อมูลจึงเรียนท่านไปว่าเดี๋ยวขออนุญาตหาข้อมูลก่อนนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ตอบ พอดี
ท่านก็มาพบกับท่านรองนายกฯก่อน ขออนุญาตน าเรียนอย่างนี้คือเดิมที่หาข้อมูลแล้วประสาน 
กับเทศบาลต าบลทับมา ตอนที่ช่างออกส ารวจจะมีตัวแทนของเทศบาลต าบลทับมาร่วมด้วย 
เป็นความประสงค์ของทางท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ คืออยากได้แนวท่อทางไหน   
ก็ เป็นไปตามท้องถิ่นนั้น ช่างก็ด าเนินตามที่ผู้น าส ารวจแต่ เมื่อตอนที่ออกไปส ารวจ           
ขณะด าเนินการก่อสร้างปรากฏว่าอีกฝั่งที่เกิดปัญหาน้ าท่วม ทางเราเมื่อออกไปดูแล้วประสาน
ทางท่านนายกเทศบาลต าบลทับมา ท่านบอกว่าใส่ส่วนนี้ ท่านจะตั้งงบประมาณด าเนินการเอง 
หรือเราประสานว่าถ้าต้องการเปลี่ยนแนวท่อให้ทางท่านนายกท าหนังสือมาถึงเรา เพ่ือเป็นต้น
เรื่องเพ่ือจะแก้ไขแบบแปลน ท่านก็บอกว่าจะใช้งบฉุกเฉินด าเนินการเอง แต่พอภายหลังไป
ประสานงานแล้วท่านก็ตกลงให้ทาง อบจ.ด าเนินการ ตอนนี้เราอยู่ระหว่างบันทึกแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแบบแปลน ต้องบันทึกต่อท้ายแล้วก็คงท าไปตามประสงค์          
ที่ท่าน ส.อบจ.ต้องการค่ะ ขอบคุณคะ่ 
 
 
 

ส.อบจ.สุจินต์... 
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ส.อบจ.สุจินต์ สาครเสถียร ผมเรียนตามตรงนะครับปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาเรื้อรังมา 4-5 ปี และตอนช่าง
ออกไปส ารวจ ช่างก็ไม่เคยที่จะไปถามสมาชิกเขตแถวนั้นเลยว่า ปัญหาน้ าท่วมมันไปยังไงท าไม
ถึงไม่วางด้านขวาด้านเดียว ท าไมถึงต้องไปวางด้านซ้าย ผอ.รู้ไหมว่าข้างล่างด้านขวามีอะไร 
ผอ.ถามผมสิว่า ข้างล่างด้านขวามีอะไร แล้วใครเป็นผู้รับเหมาที่ว่าผู้รับเหมาถึงไม่อยากขุด   
ตรงนั้น ท าไมถึงไม่แก้ไขปัญหาน้ าท่วม แต่ฝั่งขวาข้างล่างมันมีผู้รับเหมาจะท ายาก กระผมก็
บอกแล้วว่าเอ้ือผู้รับเหมารึเปล่า กระผมก็ไม่ได้ละลาบละล้างใคร เพราะข้างล่างมันมีอะไรอยู่       
ถึงย้ายไปท าด้านซ้าย เวลาส ารวจผมจะบอกว่า ผอ.ช่างให้บอก ส.อบจ.เขตในพ้ืนที่บ้าง     
เพราะปัญหามันจะเกิดผลกระทบหมด พอเขาเดือดร้อนเขาก็มาถาม ส.อบจ.เขตในพ้ืนที่  
ทั้งนั้นแหละ เพราะเราเป็นตัวแทนชาวบ้าน ก็ขอฝากผอ.ไว้ด้วยครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ
นายก อบจ.ระยอง กระผมนายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ผมเรียนเรื่องที่ฟังมาทั้งหมดคือ 1 ประเด็น คือ 

คนขอโครงการคือเทศบาลต าบลทับมา ขอโครงการว่าเรื่องการวางท่อเพราะฉะนั้นผมก็เรียน
ด้วยความเคารพว่า ผอ.กองช่างไม่รู้หรอกครับว่าข้างล่างมีอะไร นายก อบจ.ผมก็ไม่รู้หรอกครับ 
ว่าข้างล่างมีอะไร เพียงแต่ว่าเมื่อเรารับเรื่องแล้วเราเห็นว่าเทศบาลมีความต้องการ เพราะส่วนใหญ่
ผมก็ให้เป็นเรื่องที่เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ขอ เพราะว่าเขาอยู่ใกล้ชิด
ประชาชนพร้อมทั้งมีแบบรายละเอียดคร่าวๆ ว่าต้องการท าอะไร แต่ถ้าเป็นผมจะให้เทศบาล    
ท าแบบมาเลยว่าคุณต้องการแบบนี้ ท่อแบบนี้ ถนนเป็นแบบนี้ แล้วคุณก็ท าประชาคมในพ้ืนที่  
ว่าคุณท ามาอย่างนี้ประชาชนจะได้ เห็นชอบกับคุณด้วยเ พื่อป้องกัน ปัญหาแบบนี้    
ทีนี้ผมก็เรียนว่าเรารับเรื่องแล้วเราก็ยึดแนวทางที่เทศบาลทับมาท ามา ลึกหนาบางตื้น        
ของ เทศบาลทับมาว่ า  ท า ไมไม่ต้ องฝั่ ง โน้นฝั่ งนี้  เ ราก็ ไม่ รู้ แต่ เราผิดอย่ าง เดียวว่ า                
เมื่อเราท ามาแล้วเราไม่ได้ประสานว่า ส.อบจ.เขต เทศบาลเขาขอมาอย่างนี้นะ มันก็มี 2 เรื่อง 
1.ส.อบจ.พ้ืนที่เห็นด้วย ถ้าไม่เห็นด้วยก็ต้องเริ่มค าขอใหม่ เพราะความเห็นไม่ตรงกัน แต่เรื่องนี้
เกิดข้ึนน้อยเพราะส่วนใหญ่พ้ืนที่กับ ส.อบจ.เขต จะไปทางเดียวกัน แต่อันนี้ท าไม นายกทับมา
กับ ส.อบจ. ไม่ประสานกันมาตั้งแต่ก่อนส่งเรื่องให้เรา ทั้งๆที่รู้ ว่าเรื่องมาผ่านที่สภาฯ 
เพราะอ านาจที่ขออนุญาตคืออ านาจสภาฯ สภาฯก็ต้องพิจารณาแบบอยู่แล้ว ท่านก็ต้อง
พิจารณาแบบตั้งแต่ของบประมาณมาใช่ไหมครับ มันก็มีแบบประกอบว่าท าสายไหนยังไง      
ทีนี้วันนี้มาพูดตอนหลังเมื่อทุกอย่างมันผ่านไปแล้ว แล้วด าเนินการอยู่มันไม่ตรงกับที่ชาวบ้าน
ต้องการหรือไม่ได้แก้ปัญหาที่ชาวบ้านเดือดร้อน เพราฉะนั้นวันนี้มีทางคือมาคุยกันว่าเราจะ
แก้ไขอย่างไรหรือจะเพ่ิมเติมอย่างไร เพราะฉะนั้นเบื้องต้นฟัง ผอ .กองช่าง รายงานก็คือ        
ได้ประสานเทศบาลแล้ว เทศบาลจะใช้งบของตัวเองท า แต่เปลี่ยนใจให้ อบจ.เป็นผู้ท าต่อ 
เพราะฉะนั้นผมเรียนว่าเราก็ต้องมาแก้ปัญหาร่วมกันในเมื่อมันไม่ตรงความเดือดร้อน        
ของประชาชน ก็ต้องมาเริ่มว่ามันจะตรงยังไงแล้วจะแก้ไขยังไง แต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้           
ผ ม ก็ เ รี ย น ท่ า นป ร ะธ าน ส ภ า ฯ  ผ่ า น ไป ยั ง ท่ า น สม า ชิ ก สภ าฯ  ผู้ ท ร ง เ กี ย ร ติ ว่ า                     
ท่านต้องคุยกันมา ถ้ามีการแก้ไขแบบต้องขยายเวลาก่อสร้าง ต้องมาดูว่าท าแบบกันใหม่ 
ขั้นตอนมันจะท าให้เงินขยายเวลา สุดท้ายก็ต้องไปกันเงินเหลื่อมปีแบบที่เรากันไว้  

 

เพราะฉะนั้น... 



- 23 - 
 

เพราะฉะนั้นผมก็เรียนท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติว่า ผมได้มอบ ผอ.กองช่างไปประสานและ        
ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามที่แก้ไขปัญหาประชาชนที่เดือดร้อนได้ แล้วถ้ามันยัง   
ขาดเกินยังไง เพราะมันเป็นถนนของอบจ. และสายนั้นคนใช้เยอะ ผมก าลังจะคิดเปลี่ยนเป็น
ถนนคอนกรีตด้วยซ้ า ขยายถนนสุดขอบทางวางท่อระบายน้ าเทคอนกรีตเพ่ือจะได้ไม่ต้องไป
ซ่อมบ่อย เพราะเสียแทบทั้งเส้นอยู่แล้วเหมือนกัน เพราะฉะนั้นฝาก กองช่าง ว่าไปดูแล้ว
ออกแบบใหม่ท าให้ 2 ฝั่ง ระบายน้ าแล้วผิวเป็นคอนกรีต แต่ว่าทางเท้าไม่ต้องมีแล้ว เดี๋ยวนี้    
ไม่มีคนเดินแล้วมีแต่จักรยานขี่ ผิวจราจรก็ให้สุดๆไปเลย รับไว้นะครับท่านสมาชิกสภาฯ         
ผู้ทรงเกียรติ แต่ว่าต้องคุยกันบ้างนะครับระหว่าง ส.อบจ.กับนายกเทศมนตรี ขอบคุณครับ  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอบคุณครับ รู้สึกว่าเขาชี้แจงไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่ท่าน ส.อบจ.สุจินต์ สาครเสถียรไม่ได้มา
ประธานสภาฯ เรื่องนี้ท่านเอามาพูดนะครับเกี่ยวกับถนน ผมเองก็มีเคสเดียวกับท่านเช่นกันในพ้ืนที่ผมเอง  

ถนนสายบ้านค่าย-บ้านบึง ตัด 4 เลน เข้ามาอย่างเท่ห์เลย แบบทุกอย่างออกที่ส่วนกลาง   
หมดเลย ปรากฏว่าสภาพพ้ืนที่ของต าบลบางบุตร -หนองบัว น้ าจะไหลลงจากเขามา          
แล้วถนน 4 เลน บ้านค่าย-บ้านบึงเป็นตัวปิดกั้นน้ า นี่ฝนตกมา 2 วันน้ าท่วมไปเลนนึงแล้วครับ 
ผมได้เชิญหน่วยงานที่มาท าถนนไปประชุมที่ อบต.บางบุตรและอบต.หนองบัว เชิญมา       
เพ่ือหาทางออก ชี้แจงอย่างเดียวครับว่าทุกอย่างผมท าตามแบบ แบบออกมาแล้ว ทั้งที่ชุมชน
พร้อมที่จะเสนอข้อมูลนะครับว่าคุณต้องใส่บล็อกขนาดไหนถึงจะระบายน้ า ที่ลงจากเขามาได้ 
เขาบอกท าอะไรไม่ได้แล้วแบบออกมาจากคมนาคม ทุกวันที่เริ่มส่อให้ถึงปัญหาแล้ว ผมเอง     
ก็วันนี้คุยก็ฝากท่านนายกด้วยว่า มีโอกาสเข้าไปแก้ไขตรงนี้ยังไงท่านก็รับทราบไว้ด้วยนะครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
นายก อบจ.ระยอง ผมจะเรียนถาม ส.อบจ. ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ บ้านท่านเหม็นไหมครับ ผมเรียนว่าอันนี้ 

เป็นเรื่องที่ก าลังหนักใจศูนย์ขยะครบวงจรมันไม่ครบวงจรสักที เวลานี้เราล าบากมากเรื่องขยะ 
มันเพ่ิมขึ้นทุกวัน แต่ว่าการคัดแยกมันไม่ได้ตามเป้า เวลานี้ที่ศูนย์ขยะมีขยะเข้ามาวันละ 
1,000-1,200 ตัน เราวางแผนคัดแยกไว้ ครบหมด 1.เรามีร่วมทุนกับ GPSC คัดแยกวันละ 
500 ตัน ไพบูลย์มาคัดแยกอีกวันละ 500 ตัน SAVCO อีกวันละ 200 ตัน วันหนึ่งหมด        
ตามแผน แต่ปรากฏว่าขยะไม่ใช่เรื่องง่าย GPSC คัดแยกขยะก็มี RDF ไพบูลย์คัดแยกขยะก็มี 
RDF SAVCO คัดแยกขยะก็มี RDF เพราะฉะนั้นเมื่อลดขยะลงได้ 1,200 ตัน ก็จะต้องมี RDF 
600 ตัน ต่อวัน ต้องวิ่งไปสระบุรี เพราะมีโรงไฟฟ้าของ TPI อย่างเดียวที่รับ RDF ต้องบรรทุก
จากระยองไปเผาขายที่สระบุรี ทุกวันๆละ 600 ตัน ปรากฏว่าโรงไฟฟ้าที่เราท ากับ GPSC   
มันไม่ได้ใบอนุญาตสักที ถ้าเรามีโรงไฟฟ้าที่ศูนย์ก าจัดขยะของเรา เราก็เผา RDF 600 ตัน 
1000 ตัน ที่นี่ ไม่ต้องวิ่งไปสระบุรี ค่าขนส่งอย่างเดียวได้โรงไฟฟ้าฟรี ภายใน 10 ปีแล้วครับ 
ค่าบรรทุก 1 ตัน ประมาณ 500-700 บาท ต่อตัน แล้วครับ นี่แหละครับคือปัญหา     
ประเทศไทยเวลานี้ GPSC ก็คัดแยกได้ RDF ไม่มีที่เอา RDF ขาย เพราะโรงไฟฟ้าที่สระบุรีของ 
TPI ลด เพราะทุกคนเอา RDF ไปขายที่เขากันหมดเลย เขาเยอะแยะมากก็เลยลดไม่รับ 
 
 
 

เมื่อไม่รับ... 
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เมื่อไม่รับ 3 เจ้า ที่มี RDF ก็ไม่มีที่ไป เมื่อไม่มีที่ไปก็คัดแยกไม่ได้ RDF ก็กองๆ แทนที่จะเป็น
ขยะก็เป็น RDF เป็น RDF ก็ยังเหม็นอยู่ยิ่งกองมากก็ยิ่งเหม็นแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้คัดแยก
เพราะท่ีรับปลายทางไม่มี สูตรส าเร็จจริงๆที่นายกประยุทธ์ มาก็คือโรงไฟฟ้าต้องรีบอนุญาตให้ 
อบจ.ระยองเป็นผู้ด าเนินการ เราท าเรื่องไปหมดแล้ว ท่านนายกประยุทธ์มา ท่าน มท.1 มา 
ท่านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานมา มากันหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโรงไฟฟ้า โครงการเราคือ
โครงการ FIX WIN  คือเร็วที่สุดในประเทศนี้ผ่านมา 4 ปี รัฐบาลชุดนี้ปฏิวัติมาเป็นนโยบาย
แห่งชาติยังไปไม่ถึงไหนเลยครับ เพราฉะนั้นผมเรียนกลับไปว่าขยะที่อยู่ที่ศูนย์เมื่อคัดแยกไม่ได้ 
แผนเพ้ียนหมดเลย บ่อที่ 1,2,3 เต็มปิดหมดแล้วครับ บ่อที่ 4 ก าลังจะเต็มในประมาณ         
3 เดือนนี้ ปกติตามทฤษฎีมันเต็มแล้วมันรับได้แค่ 2 แสน –  3 แสนตัน แต่เวลานี้จะ 4 แสน
ตัน อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นมันยิ่งสูงเรื่อยๆ พอลมผ่านชาวบ้านเหม็นแน่นอน และจะเต็มภายใน 
3-4 เดือนนี้ เต็มเสร็จไม่มีบ่อที่ 5 นะครับเพราะบ่อที่ 5 ไม่ได้วางแผนไว้ เราวางแผนไว้ว่า   
เราจะรื้อ บ่อที่ 1 บ่อท่ี 2 เพ่ือเอากลับมาใช้ใหม่ไม่ต้องใช้เงินไปท าบ่อใหม่ ปรากฏว่าถ้าเรารื้อ
บ่อเก่ายิ่งเจ๊ง เพราะรื้อบ่อเก่าก็ได้ RDF RDF ไม่มีที่ขาย RDF คือขยะที่เป็นเชื้อเพลิงเอาไป   
เผาเป็นไฟฟ้า เพราะฉะนั้นจะรื้อก็ไม่ได้ ที่คัดแยกรายวันก็ขายไม่ได้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้น
สุดท้ายท่านนายกประยุทธ์มาผมก็ขอ บ่อที่ 5 ด้วยเงินท าบ่อใหม่ เก็บได้ 3 –  4 แสนตัน        
อีก 80 ล้านบาท สุดท้ายเวลานี้ท่าน ผอ.กองทรัพย์ฯ วิ่งจนตัวด า ปรากฏว่ารัฐบาลบอกว่า    
ไม่มีเงิน ผมพ่ึงประชุมเมื่อวานนี้ หัวหน้าส่วนบอกจ าเป็นที่จะต้องจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจะเอา
ไปท าบ่อเพราะหวังไม่ได้แล้วถ้าในอีก 5 เดือนนี้ บ่อที่ 5 ไม่เสร็จไม่มีทางไป ขยะมาทุกวัน    
คัดแยก RDF ไม่มีที่ไป ไม่คัดแยกขยะก็เกินขึ้นไปเรื่อยๆ สุดท้ายท่านนายกประยุทธ์ไปประชุม 
ครม. ที่ไหนมาแจกเป็นหมื่นบาทเป็นล้านบาท แต่ 80 ล้านบาท ที่ อบจ.ระยอง ขอไปไม่มีไม่ได้ 
ท่าน ผอ.กองทรัพย์ฯ ยืนยันว่า ไม่ได้เงิน เมื่อไม่ได้เงิน ไม่มีที่ไปตามที่ผมอธิบายท่านฟัง ต้องไป
ใช้เงินสะสมเพราะเงินอ่ืนไม่มี ปี 61 เก็บเงินหมดแล้วก็ไม่พอ 80 ล้านบาท มี 30 ล้านบาท 
ท าได้ครึ่งหนึ่ง ท าได้ยังไง งบประมาณเพ่ิมเติม มี 50 ล้านบาท ก็ท าบ่อไม่ได้ ก าลังให้เจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้องดูว่ามีเงินสะสมมีเท่าไร ต้องใช้เงินสะสมท าด่วนจะต้องเปิดสภาฯ เพ่ือจ่ายขาด 
เงินสะสมเพ่ือไปท าบ่อที่ 5 รองรับขยะ เมื่อเต็มบ่อที่ 4 เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการของ
กองทรัพย์ฯ และศูนย์ก าจัดขยะเวลานี้ถึงทางตัน เมื่อถึงทางตันแน่นอนต้องเหม็น เมื่อเหม็น
ทางเดียวคือฉีด EM ฉีดยังไงขยะปริมาณขนาดนี้มันยาก ยากที่จะไม่เหม็นต้องยอมรับ 
เพราะฉะนั้นที่ผมอธิบายท่าน ท่านต้องเป็นตัวแทนของ อบจ.ไปชี้แจงให้พ่ีน้องประชาชนว่า 
ต้องเป็นไปตามที่ผมอภิปรายถึงทางตัน รัฐบาลก็ take action ปลดกรรมการก ากับพลังงาน
ย้ายกรรมการก็เพราะมันยืดกันไปยืดกันมาเรื่องมันช้า มีค าสั่งมาใช้มาตรา 44 มา           
ปลดทั้งกระทรวงพลังงานมาเลย เพราะความช้า แต่ปลดวันนี้ไม่ทันแล้วโรงไฟฟ้าต้องใช้เวลาสร้างอีก 
18 เดือน เป็นอย่างเดียวเป็นที่เดียวที่ประเทศนี้มีความพร้อม เกลี้ยงกันว่ามีขยะไหมคนจะ
ลงทุน คนลงทุนมีเงินพร้อม กลุ่ม ปตท. GPSC ประมูลได้ผู้รับเหมาแล้ว แต่ไม่ได้ใบอนุญาต     
มีที่เดียวในโลกประเทศไทยจังหวัดระยอง ทุกคนพร้อมหมดแต่ไม่มีโรงไฟฟ้า นี่คือจุดตันที่สุด  
ที่ท ามาเพราะฉะนั้นสุดท้ายต้องท าบ่อที่ 5 เพ่ือลดขยะที่ไม่มีความพร้อม แต่ละคนได้โควต้า 
RDF ลดลงเกินครึ่ง เมื่อลดลงเกินครึ่ง ต้องเห็นใจเลย GPSC ต้องลงทุนสร้างโรงเก็บอีกหลาย 
10 ล้านบาทเพ่ือเก็บ RDF ไว้ รอโรงไฟฟ้าตัวเองเพราะบรรทุกไปขายสระบุรีก็ขาดทุนทุกวัน 
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ต้องเก็บไว้ เมื่อเก็บไว้ก็เหม็นต้องเป็น โกดังปิด ระบบปิด ต้องฉีด EM ความชื้นก็ไม่ได้ ผมยังไม่
รู้ว่าจะจัดการยังไง แต่ว่าท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ เราเดินหน้ามาไกลมาก       
ผมอาย พ่ีน้องประชาชนมากเลย แต่ผมไม่รู้จะท ายังไงมันไม่ใช่อยู่ที่ผม ผมพร้อมเราพร้อมเราก็ผ่าน
งบประมาณปี 51 มันก็ไปปรับปรุงในส่วนที่เราท าได้ แต่โรงไฟฟ้าเราไม่มีปัญญา เมื่อเราไม่มี
ปัญญา เรามีผู้ร่วมทุน ผู้ร่วมทุนใหญ่โตมาก มีเงินพร้อม แต่ไม่มีใบอนุญาต ผมเรียนว่าวันนี้
แหละครับ ที่สภาฯ แห่งนี้ต้องร่วมมือ นอกจากท่านจะอภิปรายถามผมแล้ว ท่านก็ต้องไปชี้แจง
กับประชาชนว่า มันจ าเป็นจริงๆ แล้วผมก็สั่งกองทรัพย์ฯให้ลดกลิ่นให้ได้แต่มันยากต้องฉีด EM เพ่ิม 
ไม่รู้ยี่ห้อไหนใช้กันไปจนกว่าสถานการณ์เราจะดีขึ้น ผมไปพบ TPI ด้วยตัวเองเลย เป็นเจ้าของ
เก่า IRPC ขอโควต้าเพ่ิม เรารู้จักเขารักระยองมาก มีธุรกิจในระยอง ขอให้ส่ง RDF เพ่ิม        
เขาก็ล้นจริงๆ ให้เราได้จริงๆ สมมุติคัดแยกได้ 600 ตัน เขารับเราได้ไม่เกิน 150 ตัน       
ทางเดียวต้องมีโรงไฟฟ้าที่นี่ เหลือรัฐบาลอย่างเดียวว่าจะอนุญาตให้ อบจ.เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
ได้เมื่อไหร่ ซึ่งก็ส่งเรื่องไปตั้งนานแล้วเรื่องยังไม่กลับมา เราขอขั้นตอนท าไปหมดแล้วเหลือเขา
ส่งเรื่องกลับมาที่เรา เพ่ือคัดเลือกเรื่องมันหายไปไหนไม่รู้ว่าเรื่องอยู่ที่ไหน ผมถามว่าผมผิด
ตรงไหน มันต้องร่วมมือกันชี้แจงและอดทนนะครับ เห็นรัฐบาลปรับเปลี่ยนย้าย เพ่ือให้เร็วขึ้น 
แต่ผมว่าต้องย้าย ในกระทรวงมหาดไทยด้วยมั้งครับ กระทรวงเดียวคงไปไม่รอด เพราะฉะนั้น
ผมเรียนว่านี่คือความจ าเป็นที่เราจะต้องช่วยกันในเรื่องของการก าจัดขยะ แต่เมื่อทุกอย่าง    
มันครบผมรับประกันว่าขยะทุกเม็ดทุกกิโลกรัมที่มา คัดแยกหมดมีการจัดการทั้งหมด        
เป็นประโยชน์ทั้งนั้น อินทรีย์ก็เป็นปุ๋ย หมักแก๊สก็ได้แก๊สกับไฟฟ้า RDF ก็ไปปั่นไฟได้ไฟ      
แห่งเดียวในประเทศที่เดินหน้ามาไกล แต่แห่งเดียวในประเทศที่ยากล าบากที่เราท าไม่มีเกียร์ถอย 
เดินหน้าอย่างเดียวแต่ว่าท าได้แค่นี้ในขณะนี้ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ    ขอบคุณครับ เข้าใจท่านสุจินต์ รับได้นะครับเป็นอะไรที่พวกเราคงต้องไปช่วยกันชี้แจง 
ประธานสภาฯ ก่อนที่เราจะท าโครงการนี้เราก็สัญญากับชาวบ้านไว้ว่าเราสามารถก ากับดูแลได้ไม่มีกลิ่น      

แต่ทุกอย่างก็มีอุบัติเหตุ โดยเฉพาะช่วงนี้ประเด็นส าคัญคือเป็นช่วงหน้าฝนเท่าที่ผมได้พูดคุย
กับผู้ดูแล เวลากองขยะด้วยจ านวนมากๆฝนตกทับมากลิ่นมันก็จะออก ซึ่งถ้าเลยหน้าฝน      
ผมเชื่อว่าจะดีข้ึน  

ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ครับ 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล ส.อบจ. เขต 1 อ าเภอแกลง ขอเรียนถามเพ่ิมเติม เรื่องไฟ  
เมื่อสักครู่นี้ ที่พูดถึงกรณีหลักเกณฑ์ที่ท า MOU ถ้าเป็นถนนที่เป็นของอบจ. เองต้องท าไหมค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ รองปลัดสุรินทร์ ครับ 
ประธานสภาฯ   

นายสุรินทร์ แสงทอง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
รองปลัด อบจ.ระยอง  กระผมนายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัด อบจ.ระยอง ขอตอบข้อสอบถามของ          

ส.อบจ.กนกวรรณ ว่าถนนที่เป็นของ อบจ. ต้องท า MOU นะครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ ส.อบจ.อุทิศ ซื่อประเสริฐ ครับ 
ประธานสภาฯ 
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ส.อบจ.อุทิศ ซื่อประเสริฐ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กระผมนายอุทิศ ซื่อประเสริฐ ส.อบจ. เขต 3 อ าเภอเมือง วันนี้มีปัญหาที่ชาวบ้านร้องเรียน 
เรื่องถนนในความรับผิดชอบของ อบจ. ซึ่งมีความช ารุดเสียหาย เรื่องนี้ผ่านท่านประธานสภาฯ 
ไปยังฝ่ายบริหารและกองช่างนะครับ เส้นแรกนะครับ เส้นสะพานช้าง ผ่านไร่เกษตรศิริ ซึ่งเป็น
ถนนของ อบจ. ณ ปัจจุบันมันมีรถบรรทุกวิ่งจากนิคมหลักชัยเมืองยางพ้ืนผิวจาจรเกิด      
ความช ารุดเสียหายมากในเส้นนั้น อยากให้ทางกองช่างฝ่ายทางหลวง ถ้ามีแผนที่จะปรับปรุงใหม่ 
ก็อยากจะให้มีการซ่อมแซมบ้าง เส้นที่ 2 เป็นเขตของท่าน อดีต ส.อบจ.ทรงศักดิ์ ตอนนี้ไม่มี 
ส.อบจ. มา 2 ปีแล้ว ทางท่านนายก อบต. กะเฉด ฝากมานะครับ เป็นความเสียหายที่เกิดจาก
ผิวจราจร เส้นที่ 1 ทางจากปากทางกะเฉด-สังขฤกษ์ เส้นที่ 2 ปากทางแกลง-บ้านสมานมิตร 
และเส้นที่ 3 บ้านสมานมิตร-บ้านไร่หาดใหญ่จันดี ทั้ง 3 เส้น เกิดความช ารุดเสียหาย อยากให้
ทางกองช่างไปส ารวจและช่วยซ่อมแซมบ้างนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ   ขอเชิญท่าน รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ครับ 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.รุ่งโรจน์ ศิลมัฐ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ  
กระผมนายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ ส.อบจ. เขต 5 อ าเภอเมือง ครับ ปัญหาที่ท่านนายกชี้แจงเรื่องขยะ
นะครับ เห็นด้วยนะครับกับท่านนายก เปิดบ่อท่ี 5 ด้วยงบประมาณ 80 ล้านบาท อาจจะจ่าย
ขาดเงินสะสมเพ่ือนสมาชิกที่อยู่ในสภาฯแห่งนี้คงจะเห็นด้วยนะครับ ขยะทุกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมุ่งหน้าสู่เขตทับมา เขาโบสถ์ น้ าคอก หมดเลยทุกแห่ง คงไม่ปฏิเสธนะครับ ว่าเรา
พยายามชี้แจงกับผู้น าท้องที่ท้องถิ่น ฝากผู้บริหารด้วยนะครับ ถ้าเป็นไปได้ ผมอยากจะเชิญ
ทั้งหมด 4 ต าบลที่อยู่รอบบ่อขยะไปประชุมที่บ่อขยะก็ได้  แล้วเอาผู้บริหารไปชี้แจงด้วยว่า
โรงไฟฟ้าที่เรารอคอยมานาน ยังไม่เกิดแต่ถ้าจะเกิดต้องใช้เวลา 18 เดือน ปัญหาที่จะแก้คือ
จ่ายขาดเงินสะสมมันจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะร่วมกันได้ เพราะผมพูดหลายครั้งกับ    
ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขามองความจริงใจว่าเราโยนไปวันๆ แต่ผมก็ฝากเรียน
ผู้บริหารว่านัดประชุมกันเลย ที่บ่อขยะว่าเปิดบ่อที่ 5 เพราะว่าท่าน ส.อบจ.ทั้งหมดไม่ได้อยู่   
ในพ้ืนที่ทุกคน บ่อขยะเกิดก่อนที่ผมจะเข้ามารับต าแหน่ง ผมก็ไม่คิดว่ามันจะเลวร้ายขนาดนี้ 
ในเมื่อเราเจอแล้วก็ต้องแก้ปัญหาและเดินหน้าต่อนะครับ สภาฯแห่งนี้ต้องช่วยกันนะครับ     
ผมเห็นด้วยนะครับที่จะเปิดบ่อที่ 5 ผมคงไม่รอโรงไฟฟ้าอีก 18 เดือน ผมตีไปอีก 2 ปีก็ได้นะครับ
ว่าคงไม่เกิดเพราะมันใช้เวลานาน ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ   ขอบคุณครับ เชิญท่าน ส.อบจ.อุทิศ ซื่อประเสริฐ ครับ 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.อุทิศ ซื่อประเสริฐ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
อยากจะเรียนถามว่า ใบอนุญาตในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าต้องออกจากส านักนโยบายและแผน
ของกระทรวงทรัพย์ฯใช่หรือไม่ และถ้าเกิดเป็นการร่วมทุนกับต่างชาติเราพอท าได้ไหม 
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เพราะสมัยก่อนตอนที่สร้างศูนย์ก าจัดขยะใหม่ๆ ตอนนั้นมีบริษัทจากต่างชาติเข้ามาติดต่อ     
ที่จะสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ซึ่งทางท่านนายกมอบหมายให้ผมประสานกับบริษัทนั้นแล้วก็ไป
ส ารวจเกี่ยวกับปริมาณขยะที่จะเป็น RDF ที่จะสามารถผลิตมาเป็นไฟฟ้าได้ ณ ตอนนั้นขยะที่
ศูนย์ก าจัดขยะไม่เพียงที่จะท าโรงไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันมันมากพอที่จะสามารถท าโรงไฟฟ้าได้แล้ว 
ทางเกิดมันจะเป็นช่องทางที่จะเร็วกว่าเราสามารถด าเนินการได้ไหม ก็ฝากเรียนถาม     
ขอบคุณมากครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ   ขอบคุณครับ เชิญท่าน นายก ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ
นายก อบจ.ระยอง ประเด็นก็คือว่าผู้ร่วมทุนมันมีคนมาติดต่อเยอะส่วนมาก ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ    

เชื่อผมเถอะ ท ายาก ไม่ใช่ธุรกิจที่ท าง่าย ประเด็นที่ 1 คือขยะต้องมีเข้าทุกวัน โรงไฟฟ้า     
ต้องผลิต หยุดไม่ได้ 24ชม. ต่อเนื่อง ขยะต้องมี RDF เข้าตลอด วันหนึ่ง 300 ตัน ต้องมี     
เข้าตลอด หยุดไม่ได้ เลยไม่งั้น Shutdown ไปดูแล้วจังหวัดอ่ืนขยะน้อยก็สร้างไม่ได้          
ประเด็นที่ 2 โรงไฟฟ้าต้องได้รับขายไฟเพราะต้องได้ค่า adder จากรัฐบาลถ้าท าไฟฟ้า     
อย่างเดียวไม่ได้ค่า adder จากรัฐบาลก็เจ๊งครับ สมมุติว่า อบจ.วันนี้ อนุมัติท่าน ผ่านสภาฯ  
ให้เราท าโรงไฟฟ้า 1 พันล้านบาท เจ๊งครับ เพราะเราต้องได้เงินชดเชยจากรัฐบาล เรียกว่า 
adder มาชดเชยเพราะถ้าไม่มี adder ตัวนี้ขยะจากไฟฟ้า ก็ท าไม่ได้ ประเด็นที่ 3 คนลงทุน  
ต้องคิดว่าจะคืนทุกอย่างไร ผมเรียนหลายครั้งแล้วว่าถ้าก าจัดขยะทั้งประเทศต่ าสุดที่เก็บเงิน   
ค่าก าจัดขยะ ที่เรียกว่า chipping free ตันละ 450-500 บาท ไม่มีที่ไหนต่ ากว่านี้ภูเก็ต 
สมุทรปราการ ต้องเก็บค่าก าจัดขยะตันละ 450 บาท อย่างต่ า นั่นหมายความว่า ทุก อบต. 
ทุกเทศบาล ที่มีขยะต้องจ่ายค่าก าจัดขยะไม่รวมค่าเก็บ แต่ต้องมาจ่ ายค่าโรงไฟฟ้า ตันละ 
500 บาท ผมถามว่าเทศบาลต่างๆต้องใช้เงินเท่าไร ในการก าจัดขยะเท่าไรต่อปี แต่ที่เราร่วม
ทุนกับ GPSC ตันละ 100 บาท คือค่า chipping free นี่คือราคาที่ไม่มีอีกแล้วในประเทศนี้
เพราะ GPSC คือ ปตท. ปตท.คือผู้ที่มาลงทุนในจังหวัดระยองมากที่สุด อย่าคิดว่าคุณจะได้
อะไร  แต่ต้องคิดว่าประเทศชาติจังหวัดระยองบ้านเมืองจะสะอาดขึ้นต้องเป็น CSR ผมถาม  
ว่ามีกลุ่มบริษัทไหนที่ลงทุนแบบนี้แล้ว CSR จะมีไหมครับ ไม่มีหรอกครับ เพราะฉะนั้น    
จังหวัดอ่ืนที่มีคนลงทุนอ่ืนๆค่า chipping free ต้องสูง แต่นั้นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา 
เรื่องของเราก็คือเราถูกที่สุด เพราฉะนั้นคนที่มาหาเราไม่มีหรอก บอกตันละ 100 บาท       
ทุกคนก็กลับบ้านแล้วเพราะมันไม่คุ้มทุน แต่กลุ่ม ปตท. ต้องมาจับมือเพราะคุณมีฐานการผลิต 
ก าไรใน ปตท. ทั้งหมด ปีหนึ่งหลายหมื่นแสนล้านบาท เกิดจากจังหวัดระยองเกิน 60 
เปอร์เซ็นต์ ทุกบาททุกสตางค์ที่ก าไรของ ปตท. ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 60 เปอร์เซ็นต์ 
เกิดขึ้นในจังหวัดระยอง มันคุ้มไหมกับการลงทุนเพ่ือพ่ีน้อง จังหวัดระยอง นี่คือข้อตกลง        
นี่คือว่าคุณจะต้องเสียสละอะไร เพราะฉะนั้นจังหวัดอ่ืนที่เกิดฝันไปเลยครับ ว่าจะได้ราคาถูก    
ตัวเลขที่ท าธุรกิจต้องมีก าไรคืนทุนหรือ 8 เปอร์เซ็นต์อย่างต่ า จึงจะลงทุน ถ้าไม่ได้ adder    
ถ้าไม่คิดเรื่อง CSR  ถ้าไม่ได้ค่า chipping free ท่านรู้ไหมกรุงเทพฯค่า chipping free ต่อตัน 
ที่เผา เท่าไร 900 กว่าบาท นั่นคือภาระท่ีเทศบาล ถ้าไม่ใช่ของเทศบาลต้อง อบจ. ถามผมเป็น 
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นายก อบจ. เผาตันหนึ่ง เพ่ิมไปอีก 500 ตัน เป็นยังไง ผมจะท าไหม สภาฯแห่งนี้จะผ่านไหม 
มันจะเป็นภาระต่องบประมาณใน อบจ.เท่าไรครับ ถ้าวันละ 1,000 ตัน เพ่ิมอีก 500 ตัน   
เกิดอะไรขึ้นในงบประมาณแต่ละปีครับ เพราะฉะนั้นผมต้องหาทางออกที่ดีที่สุด ถูกที่สุดแล้ว
ท าไมครับท้องถิ่นอ่ืนๆ ใช้เงินน้อยที่สุด ผมถามว่าถ้าท าอย่างนี้จะมีคู่แข่งไหม สมมุติว่ามีคนมา
จะท ากับ ส.อบจ.อุทิศ ซื่อประเสริฐ ค่า chipping free 100 บาท ท าได้ไหม มันจะไปคุ้ม
ตรงไหนครับ ที่เขามาเขาต้องการ 1,000 บาท ต้องได้ 800 บาท แล้วท่านจะท าได้ไหม     
ท าไปให้เขาด่าเป็นภาระกับท้องถิ่นอีก นี่คือเหตุผลทั้งหลายทั้งปวงที่ผมบอกว่าเราต้องอดทน 
เราได้ขยะเราต้องไปไล่บี้ อบต. เทศบาล เพ่ือให้เอาขยะมาท่ีศูนย์เพราะมันจะท าให้ท่านเสียเงิน
น้อยที่สุด ไม่มีเหตุผลอ่ืนที่ท่านจะไปท าแล้วมันแพงกว่านี้แสดงว่าท่านมีปัญหาในการบริหาร
แล้วครับ สตง. จะไล่ท่าน ท าไมท่านไม่เอาขยะมาที่ศูนย์ระยองเพราะมันถูกที่สุด ท่านเอาไป  
ทิ้งท าไม ตันละ 600 บาท มาระยองถูกกว่าท าไมไม่ทิ้ง ถ้าไม่เอาขยะมาที่ศูนย์ระยอง     
เพราะนี่คุณมีปัญหาแล้ว เราได้ผู้ร่วมทุนที่ดีที่สุดแล้ว มีความพร้อม พร้อมทุกอย่างที่จะเป็น 
CSR ไม่เอาก าไร เพราะฉะนั้นไม่มีโจทย์อ่ืนไม่มีทางอ่ืนไม่มีใครท าได้ ที่จะมาลงทุนโรงไฟฟ้าที่นี่
ไม่มีใครท าได้ ผมเชื่อด้วยบริสุทธิ์ใจ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดขยะจะมีมากกว่านี้โรงไฟฟ้าที่จะ
ท าต่อไปนี้ ก็กลุ่ม ปตท.เท่านั้น จะมี 500 ตัน, 800 ตัน, 1,000 ตัน ก็กลุ่ม ปตท.เท่านั้น ที่จะ
รับผิดชอบไป คนอ่ืนอย่ามาติดต่อเลยครับ เนื้อแน้แท้จริงไม่มีทางต้องคิดเป็นเรื่อง CSR และใน
อนาคตมันต้องถูกกว่านี้มันจะต้องท าได้ถูกกว่านี้ เช่น ไม่เสียค่า chipping free เลย เอาขยะ
ล้วนๆ ไปบริหารจัดการ เราจะต้องไมเ่สียอะไรเลยในเฟสต่อไป นี่คือเป้าหมายครับ ขออนุญาต
เรียนท่านประธานสภาฯ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ          ถ้าไม่มี   ผมขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ครั้ งต่อไป          

สมัยวิสามัญ สมัยที ่3 ครั้งที ่3 ประจ าปี ๒๕๖1 วันที่ ๒8 กันยายน ๒๕๖1  เวลา 14.๐๐ น. 
ผมขอปิดประชุม   

เลิกประชุม  เวลา  11.45 น.   

    
 

(ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นางจันทร์ทรา  โสภา) 
       หวัหน้าฝ่ายการประชุม 

 
                                                

(ลงชื่อ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 

                                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

 


